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ปาโบล ปีกัสโซ จิตรกรชาวสเปน ผู้ถูกยกย่อง 
ให้เป็นหนึ่งในศิลปินที่เปี่ยมด้วยพรสวรรค์ที่สุดแห่ง
ศตวรรษที่ 20 เคยให้นิยามจุดหมายของ ‘Art’ หรือ 
ศิลปะเอาไว้ว่า “ศิลปะคือการช�าระล้างเศษฝุ่นของ
ชีวิตในแต่ละวันออกไปเสียจากจิตวิญญาณของเรา” 
เศษฝุ ่นที่ว ่าก็คือสิ่งที่เราพบเจอในชีวิตประจ�าวัน  
ท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าวันไหนจะเจอพลังงานบวก หรือ
วันไหนจะเจอพลังงานแง่ลบ แต่ยิ่งปล่อยไปนานๆ 
จิตวิญญาณท่ีไม่ได้รับการช�าระล้างก็มีแต่จะพอกพูน
ทับถม จับตัวเป็นตะกอนเกาะลึกจนไม่เหลือที่ว่างให ้
กับความสขุ ความรืน่รมย์ ความยนิด ีหรอืแม้แต่ความ
คิดสร้างสรรค์ คนเราจึงจ�าเป็นต้องเปิดประตูอนุญาต
ให้ศิลปะได้เข้ามาสร้างสุนทรียภาพ ขจัดความคิด 
ความรู้สึกด้านลบออกไปทีละนิด จนกระทั่งเหลือน้อย
ที่สุด หรือแทบไม่หลงเหลืออยู่เลย

ว่าแต่...ศิลปะคืออะไรล่ะ? 
ย้อนไปในวัยเด็ก ศิลปะก็ปรากฏอยู ่ในรอย

ดินสอที่ป ่ายปาดฉวัดเฉวียนเป ็นรูปดอกไม้บ ้าง  
สัตว์ประหลาดบ้าง บนก�าแพงบ้าน ไล่เรื่อยไปจนถึง
โต๊ะ ตู้ เตียง ล้วนช่วยกันยืนยันอย่างดีว่าครั้งหนึ่ง
ศิลปะเคยได้รับอนุญาตให้เข้ามาในชีวิต และไม่เคย
ถอยหนีไปจากวงจรชีวิตของพวกเรา มันซุกซ่อนตัว
อยู่อย่างแนบเนียนบนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ ในสวน
ดอกไม้ทีเ่ราช�าเลืองเหน็ เป็นเค้กวนัเกิดสสีดสวย เป็น
การ์ดใบแรกที่วาดให้คนชิดใกล้ เป็นรูปทรงก้อนเมฆ 
เคลื่อนไหวเอื่อยๆ หรือกระทั่งเป็นภาพถ่ายนับพันบน
โซเชียลมีเดีย ไม่ได้จ�ากัดอยู่แต่เพียงในชั่วโมงวิชา 
วาดเขียน หรือภาพวาดผืนใหญ่ในแกลเลอรี

ศิลปะจึงไม่ใช่เรื่องที่สูงส่งล�้าลึกหรือยากแก่
การเข้าถึงอย่างที่หลายคนตั้งธงเอาไว้ในใจ หรือที่ใคร
นิยามเอาไว้ว่า “ต้องปีนบันไดดู” เพราะการที่เกิดมา
ครั้งหนึ่งแล้วไม่เคยได้เหยียบย่างเข้าไปในแกลเลอร ี
ก็ไม่ได้หมายความว่าในชีวิตนี้เราไม่เคยได้เสพงาน
ศิลปะ เพราะมันอยู่ในทุกสิ่ง เกิดได้ทุกที่ ทุกเวลา  
และแตะต้องได้ทุกคน ขอแค่เปิดใจ แค่ใช้ตามอง 
ใจสัมผัส ก็จะสามารถมองเห็นถึงความงามอัน 
เรยีบง่ายอยูใ่นทกุสิง่ทีเ่รามองผ่าน อยูใ่นชวีติประจ�าวนั 
อยู่ในงาน ในผู้คนที่เราพบปะ เราพบและสามารถใช้
มนัเพ่ือช�าระล้างฝุ่นผงของชีวติในแต่ละวนัออกไปจาก
จิตวิญญาณอย่างที่ปาโบล ปีกัสโซ ว่าเอาไว้ 

ศิลปะยังเปิดโอกาสให้เราได้แบ่งปันกัน ชวน
ให้อีกคนได้มองความงามในรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน
ให้กับคนใกล้ชิดหรือกับคนอีกมากมายที่อยู่ร่วมสังคม
เดียวกัน และเมื่อความสุขจากการมองเห็น ชื่นชมใน
ศิลปะถกูส่งต่อกนัไปเป็นทอดๆ ศลิปะกจ็ะยิง่กลมกลนื
จนเป็นเนื้อเดียวกับชีวิต กลายเป็นความรู้สึก เป็น 
ลมหายใจ เป็นค�าพูด เป็นเพื่อน เป็นญาติ เป็น 
คนรัก เป็นการกระท�า เป็นความคิด เป็นวิธีมองโลก  
และจนสุดท้าย...ศิลปะก็อาจกลายเป็นตัวตนของเรา 
ในที่สุด   

04 Art.list   
ศิลปินหน้าใหม่ที่เป็นเรี่ยวแรงของวงการศิลปะทั่วโลก  
06 Talk to Brush  
คุยยาวๆ กับ สมยศ หาญอนันทสุข ศิลปินแนวนามธรรมหัวแถวประเทศไทย 
12 POY Story  
ธนาคารยูโอบีกับภารกิจสนับสนุนและต่อยอดแวดวงศิลป์ 
14 Pop.Art  
ไลลา พิมานรัตน์ แห่งหอศิลป์ Lyla Gallery และชีวิตคิวเรเตอร์ของเธอ

18 Infocanvas  
เมื่อความคิดและจินตนาการทรงพลัง ศิลปินจึงต้องมีทีมที่ไว้ใจช่วยผลิต

20 Trend  
ต้อนรับ Bangkok Biennale ด้วยการท�าความรู้จัก Venice Biennale

22 Tour
ชวนไปชมหอศิลป์ไม่ใกล้ไม่ไกลที่ Serindia Gallery 

24 Nature no.1
เคยสงสัยไหม ท�าไมผู้หญิงต้องสีชมพูและผู้ชายท�าไมต้องสีฟ้า

25 Art and Us
ศิลปะอยู่รอบตัวเราแค่ไหน เราถามคนทั้งสิบนี้มาให้แล้ว

26 Art Date
วันไหนมีงานศิลป์ที่ไหน อะไรน่าสนใจ รวมอยู่ในหน้านี้
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ส�านักงานใหญ่ เลขที่ 191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ  10120  
โทร. 0 2343 4969, 0 2343 4977
poy@uob.co.th
www.uobpoy.com
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Gallery

Artist:
ปานพรรณ ยอดมณี

Title:
Time 2

Medium:
เทคนิคผสมบนผ้าใบ

Size:
120 x 180 cm

Description: 
แรงบันดาลใจจากเครื่องปั้นดินเผาสีน�้าเงินคราม  
ที่ มักเ ขียนภาพเ ร่ืองราวเหตุการณ ์ เ ก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์ ทั้งศิลปะจากโลกตะวันออกและ 
โลกตะวนัตก ซึง่ในอดีต น�า้เป็นเส้นทางการคมนาคม 
ไม่ว่าในด้านการค้าขาย สัมพันธทูต สงคราม เป็น 
ทั้งตัวก�าจัดขอบเขตของชาติพันธ์ุ อารยธรรม 
แผ่นดินถิ่นอาศัย และในขณะเดียวกันน�า้ก็ยังเป็น
ตัวเชื่อมในการแลกเปลี่ยนของ ศิลปะ วัฒนธรรม 
ศาสนาทัง้หลายเข้าด้วยกนั จงึใช้น�า้ เป็นสญัลกัษณ์
ในการสื่อความหมายในผลงานศิลปะชุดนี้

ที่มำของงำนชิ้นนี้คืออะไร
เป็นการต่อยอดมาจากงาน The Prophecy of Time ทีไ่ด้แสดง 
ในงาน Art Stage Singapore เมือ่ปี 2015 แต่ต่างกนัตรงที ่
โทนสทีีแ่ตกต่างกนัอย่างสิน้เชงิ โดยชิน้นัน้เป็นสเีทาและด�า  
ชิน้น้ีเป็นสฟ้ีา เพราะได้แรงบนัดาลใจเครือ่งคราม แต่ใจความ 
ของงานก็ยังพูดถึงเรื่องเดิมคือเร่ืองอาณานิคม วัฒนธรรม 
ศาสนา เพียงแต่เทคนิคการท�าจะแตกต่างออกไป

งำนในแต่ละงำน มีควำมยำกง่ำยแตกต่ำงกันไหม และงำนนี้เป็น
งำนที่งำ่ยส�ำหรับคุณหรือเปลำ่
แต่ละชิ้นมีความยากหรือง่ายต่างกันที่เทคนิค อย่างชิ้นนี้ก็ดู
เหมอืนจะเป็นนามธรรม แต่ทีจ่รงิเรากยั็งเล่าเรือ่งทีเ่ราอยาก
เล่าอยู ่ถ้าถามว่าง่ายหรอืยาก มนัคงอธบิายได้ล�าบาก เพราะ
มันค่อนข้างใช้อารมณ์ในขณะท�างานเหมือนกัน แต่กับชิ้นนี้ 
อาจจะยากตรงที่เราไม่รู้เลยว่าลายน�้าที่จะออกมาน้ันจะ 
เป็นยงัไง ไม่เหมอืนงานปนูทีเ่รารูเ้พราะสามารถผลติได้ตรง
กบัทีส่เกต็ช์ ซึง่จรงิๆ เรากช็อบความเป็นอบุตัเิหตขุองมนัว่า
จะออกมาในรูปแบบไหน เราชอบความผิดพลาด ความไม่
สมบรูณ์แบบ ตัง้แต่งานปนูหรอืงานก่อนหน้านี ้เพราะคดิว่า 
มันมีคุณค่าของมันอยู่ เราเชื่อว่าความสวยงามไม่ได้ข้ึนอยู่
กับความสมบูรณ์แบบเท่านั้น

ธน ำค ำ รยู โ อ บี  จ� ำ กั ด  ( ม ห ำ ชน ) 0 3
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 Art.list

Top 6 New Wave 
Artists Around the World
01 02 03

อลิสำ 
ฉุนเช้ือ

ศิลปินเจ้าของงานสร้างสรรค์จากการส�ารวจ
กายภาพ เช่น กิจวตัรประจ�าวัน อวยัวะภายใน 
ร่างกาย รูปร่าง น�า้หนัก ขนาด เพื่อท�าความ 
เข้าใจตัวตนทั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึง 
ส่ิงแวดล้อมรอบข้างที่ส่งผลกระทบต่อความ 
รูส้กึ และสร้างสรรค์ออกมาเป็นศลิปะร่วมสมยั 
แนวจดัวาง ประตมิากรรมหลากหลายสือ่และ 
วัสดุ ผลงานเด่นของอลิสาคือการจัดวาง 
แก้วน�า้ใสใส่น�า้เรยีงรายซ้อนกนัเป็นชัน้ ซึง่ได้ 
แรงบนัดาลใจจากพฤตกิรรมความหมกมุน่ต่อ 
การดืม่กนิในชวิีต รวมไปถงึผลงานขวดน�า้หอม 
ใส่ของเหลวสีใส ที่ไล่ระดับไปจนถึงสีเข้ม ได้ 
แรงบันดาลใจจากการส�ารวจของใช้ผู้หญิง 
แล้วพบว่ามีน�้าหอมเป็นส่วนประกอบทุกชิ้น 
จนท�าให้เกิดกลิ่นเฉพาะตัวของแต่ละคน 
ส่วนเฉดสีท่ีแตกต่างกันก็ได้แรงบันดาลใจ 
มาจากสีผิวของคนที่มีหลายเฉดต่างกัน

ปัณพัท เตชเมธำกุล 
อรช โชลิตกุ

จำรุวัฒน์ 
น้อมรับพร

หรืออาจรู้จักในนามของ ‘พะยูน และ ออสซี่’ 
เจ้าของผลงานนิทานสัตว์สุดมหัศจรรย์ The 
Wonder Factory เพือ่เป็นหนึง่ในงานเปิดตวั 
Le Marche des Merveilles เครื่องประดับ
จากแบรนด์แฟช่ันเฮาส์ระดับโลก ‘Gucci’ 
สองสาวทีปั่กธงตรงเข้าสูค่วามเป็นศลิปินหลงั
จากที่ท�างานอยู่ในอุตสาหกรรมการออกแบบ
มานานทั้งในฐานะครีเอทีฟไดเรคเตอร์และ
ผู้จัดการศิลปิน ผลงานของพะยูนเริ่มเข้าตา 
แบรนด์ Gucci ตั้งแต่ปี 2015 เพราะได้มา
เห็นงานของเธอผ่านอินสตาแกรม ก่อนที ่
จะจูงมือออสซี่ เพ่ือนสนิทต้ังแต่ช่วงเรียน
มหาวทิยาลยัเพ่ือร่วมงานกับ Gucci อย่างทีเ่รา
ได้เห็นกัน กลายเป็นศิลปินหน้าใหม่ที่ท่ัวโลก 
ให้ความสนใจและจับตาความเคลื่อนไหวว่า
จะสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ ให้กับวงการแฟชั่น
อีกบ้าง

ในแวดวงศิลปินรุ ่นใหม่ เขาถูกรู ้จักในชื่อ 
‘LoveSyrup’ ที่แม้จะเพิ่งจบชั้นมหาวิทยาลัย
แต่ก็ร่วมงานกับแบรนด์ขนาดไม่เล็กมาแล้ว
หลายแห่ง ด้วยความสนใจในศลิปะแบบเอเชยี
โบราณ เช่ียวชาญในวงการใช้สีน�้ามันและ 
สชีอล์กน�า้มนั จารวัุฒน์เป็นทีรู้่จกัของผูค้นบน
โลกออนไลน์ผ่านการวาดรูปจากภาพยนตร์ 
เป ็นฉากหรือตอนที่ท�าให ้คนระลึกถึงได ้ 
และสนกุตาเมือ่ได้เหน็ฉากทีคุ่น้ในรปูแบบใหม่ๆ 
จนกระทั่งเขาเร่ิมมีช่ือเสียงมากข้ึนในเวลา 
ไม่นาน จงึท�าให้บ่อยๆ ทีเ่รามองไปในร้านหนงัสือ 
จะเห็นงานของ LoveSyrup ปรากฏอยู่บน 
ปกหนังสือหลากแนวหลายกลุ ่มหรือโผล ่
ไปอยู ่บนโปสเตอร์ในนิตยสารแนวศิลปะ 
อืน่ๆ รวมถงึภาพประกอบอกีมากมาย จารวัุฒน์ 
เพิง่เข้าร่วมงานจัดแสดงภาพวาดในนทิรรศการ 
Wanna Bangkok Innocent Insurgency

6 ศิลปินรุ่นใหม่
ที่เรำชวนให้คุณ
จับตำมอง

estheralis.tumblr.com Instagram | @phannapast & @arachacholitgul Facebook | tjaruwat
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Jennifer 
Cronin

Anne Von 
Freyburg

Joana 
Ricou

ศิลปินสาวชาวอเมริกัน ผู ้มีสไตล์การวาด
ภาพตามหลักความเป็นจริงและส่ิงท่ีตาเห็น 
เธอเริ่มเป็นที่รู ้จักหลังจากได้จัดงานแสดง
ผลงานอยู่บ่อยคร้ังตามสถานที่ต่างๆ ภายใน
เมืองชิคาโก กระทั่งท�าให้เป็นท่ีรู้จักในระดับ
นานาชาติ แถมยังได้รับรางวัลมากมายจาก
หลากหลายที่ งานของเธอสะท้อนให้เห็นว่า
จินตนาการเป็นสิ่งที่ศิลปินทุกคนควรมี แต่ก็
ขาดความเป็นจริงไม่ได้เช่นกัน การมองโลก
ตามความเป็นจริงและถ่ายทอดออกมาเป็น
งานศิลปะที่สามารถสะกดคนดูได้ จึงเป็น
เสน่ห์ที่ไม่มีใครสามารถเลียนแบบ ปัจจุบัน
เธอล่องเรือไปที่หมู่บ้านของชนพื้นเมืองใน 
รฐัอะแลสกาเพ่ือศกึษาวิถชีวีติของมนษุย์ และ
ผลกระทบของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง 
จับตาดูกันว่างานของเธอจะพาคนดูเข้าไปอยู่
ในโลกแบบไหน

หลังจากที่ส� า เร็จการศึกษาจากสถาบัน  
Goldsmiths เธอได้น�าเอาประสบการณ์ 
ด้านแฟช่ัน ความรูด้้านวจิติรศลิป์ และต�านาน
ด้านศาสนามาผนวกเข้าด้วยกัน จนท�าให้เธอ
กลายเป็นศิลปินชาวเนเธอร์แลนด์ผู้มีสไตล์
สือ่ผสม ผลงานของเธอมีทัง้ภาพวาดบนผ้าใบ 
งานเย็บปักถักร้อย เครื่องประดับ สิ่งทอ ฯลฯ 
ผลงานภาพวาดส่วนใหญ่ของแอนน์จะเป็น
ภาพหญิงสาวเปลือยกาย มีธรรมชาติและ 
สัตว์อยู่รอบตัว เช่น Meandering Through 
The Liana Grove ภาพวาดหญิงสาว
ท่ีมีกิ่งไม้และงูเลื้อยพันทั่วร่างกายที่ได้รับ 
แรงบนัดาลใจมาจากต�านานของเมดซูา ใช้เทคนคิ 
การวาดด้วยดินสอสีที่ตกแต่งผสมผสานกัน
ระหว่างเลือ่มและเมด็ครสิตลั และเหตผุลต้อง
เป็นผู้หญิงก็เพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย
สนับสนุนสิทธิของสตรีในปัจจุบัน

ศลิปินสาวชาวโปรตเุกสทีย้่ายมาปักหลกัอยู่ใน
สหรฐัฯ เพือ่เรยีนศลิปะและวทิยาศาสตร์ด้วย
ความชอบทัง้สองศาสตร์ทีว่่า เธอจงึหนัมาวาด
ภาพวถิชีวีติของผูค้น ถ่ายทอดออกมาในสไตล์
ศิลปะผสมผสานกับวิทยาศาสตร์เธอสนใจ
ในเร่ืองความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์  
ผลงานศลิปะของเธอจงึเน้นไปทีค่วามซบัซ้อน 
และชวีภาพทางร่างกาย ซึง่สร้างสรรค์ผลงาน 
ออกมาหลายประเภท ทั้งภาพวาดสีน�้ามัน 
ภาพถ่ายบุคคล หลอดทดลอง จานเพาะเชื้อ  
จนไปถงึแบคทเีรยีต่างๆ ในห้องทดลอง ผลงาน 
ที่มีชื่อเสียงของโจแอนา ได้แก่ Group selfie: 
Raleigh and You ภาพวาดจุลินทรีย์ใน
ร่างกายของมนุษย์และ Surface Markers 
ภาพถ่ายรวบรวมสิ่งของต่างๆ ที่ผู้คนทั่วโลก
พกตดิตวั สือ่ว่าสิง่ของเหล่านีก้เ็สมอืนโมเลกลุ
ในเซลล์ร่างกายที่มนุษย์ทุกคนต้องมี  
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โลกเคลื่อนไหวไปทุกทีก็มีศิลปินหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวัน และทั้งหมดนี้คือศิลปินที่ชื่ออาจยังไม่คุ ้นนัก  
ในปัจจุบันนี้ แต่เราอยากให้คุณท�าความรู้จัก เพราะงานของเธอและเขาน่าสนใจอย่างยิ่ง แต่ละคน
มีรูปแบบเฉพาะตัว ไม่มีใครเหมือนใคร มีไอเดียและเร่ืองเล่าในแบบของตัวเอง ไม่แน่ว่าในอีกไม่กี่ป ี
หลังจากนี้ เราอาจได้ยินชื่อคนเหล่านี้ ในฐานะศิลปินใหญ่ที่ เป ็นเรี่ยวแรงให้กับวงการศิลปะของ 
โลกกลมๆ ใบนีี้ก็เป็นได้
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แก่นแท้แห่งนำมธรรม 
ในผลงำนศิลปะอันเปี ่ยมสีสัน
ของ สมยศ หำญอนันทสุข

The Core of 
the Colours

Talk To Brush

เมื่อใครถามหาศิลปินไทยที่ท�างานศิลปะใน
แนว ‘นามธรรม’ (Abstract Art) และ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ช่ือของ ‘สมยศ 
หาญอนันทสุข’ คงได้รับการยกขึ้นมาใน 
ล�าดับต้นๆ เป็นแน่ 

เขาใช้เวลาเกือบครึ่งศตวรรษสร้างสรรค์
และแสดงผลงานศิลปะมาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนานจนมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศแถบยโุรปซึง่เขา
เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น 

แรกเริม่เขาศกึษาศลิปะทีวิ่ทยาลัยช่างศิลป์ 
และเข้าศกึษาต่อในคณะจิตรกรรม ประติมากรรม 
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อนที ่
จะออกไปศึกษาศิลปะกับศิลปินรุ่นใหญ่ของ
ไทยผู้ล่วงลับ จ่าง แซ่ตั้ง ต่อมาเขาได้รับทุน
จากรัฐบาลเยอรมนี ไปศึกษาต่อทางศิลปะ
จนส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา
จิตรกรรมในสถาบัน Academy of Art 
(Kunstakademie) ในเมืองมิวนิก และไป
ศึกษาต่อที่สถาบัน Royal Academy of Art, 

University of Copenhagen กรงุโคเปนเฮเกน 
เดนมาร์ก

ผลงานในยุคแรกของสมยศเป็นภาพ
วาดลายเส้นขาวด�าจากดินสอ ปากกาลูกลื่น 
พู่กันจีนและหมึกบนกระดาษ โดยเป็นภาพ
วาดเหมือนจริงที่เป็นรูปของอวัยวะมนุษย์
อย่าง นิ้วมือ นิ้วเท้า ใบหน้าคน ที่มีเนื้อหนัง
เส้นเอ็นปูดโปนหยาบกร้าน ถูกขยายจนใหญ่
โตมโหฬารเพ่ือส�าแดงพลังทางอารมณ์และ
ความรูส้กึอดึอดักดดนั ซึง่เป็นแนวทางทีไ่ด้รบั
อิทธิพลจากภาพเขียนของจีนที่น�าเอารูปทรง 
ของธรรมชาติอย่างภูเขามาเป็นแนวทางใน
การจัดองค์ประกอบภาพ เนื้อหาของภาพ
ถูกถ่ายทอดในเชิงสัญลักษณ์สะท้อนสังคม 
และความรู้สึกขัดแย้งต่อสังคมที่เป็นระบอบ
เผด็จการในยุคนั้น

ผลงานยุคต่อมาของเขาได้แรงบันดาลใจ 
จากศิลปะพ้ืนบ้านของไทยในแต่ละท้องถิ่น 
เช่น ลวดลายบนสิ่งทออย่างผ้าถุง ผ้าซ่ิน  
ชดุชาวเขาทีม่สีสีนัและลวดลายสดใสสวยงาม 
รวมถึงศิลปะไทยโบราณจนเกิดเป็นผลงาน
จิตรกรรมที่เปี่ยมเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกมา

และในทีส่ดุ ผลงานของเขากค็ลีค่ลายและ 
พฒันามาเป็นผลงานจติรกรรมแบบนามธรรม
ทีไ่ร้เรือ่งราว ไม่มรีปูแบบให้ขบคดิหรอืตคีวาม
อย่างตายตัว หากแต่สามารถสัมผัสและรับรู้
ได้ด้วยอารมณ์และความรู้สึก ที่เกิดจากการ
หยอดสี เทสี หรือวาดเส้น สี รูปทรง ลงบน
ผืนผ้าใบ จนกลายเป็นผลงานศิลปะที่เปี่ยมไป
ด้วยสีสันอันบรรเจิด

ผลงานของเขาถูกน�าไปจัดแสดงใน
นิทรรศการทั้งกลุ ่มและเด่ียว ทั้งในและ 
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในเยอรมนี รวมถึงใน
สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง และ 
อยู ่ในคอลเล็กชั่นของหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์  
รวมถึงนักสะสมงานศิลปะทั่วโลก

ไม่บ่อยนักท่ีเราจะมีโอกาสได้เยี่ยมเยือน
ศิลปินแนวหน้าของประเทศผู ้นี้ถึงสตูดิโอ
ท�างานของเขา เราจงึไม่พลาดทีจ่ะขอนัง่สนทนา 
พูดคุยสอบถามเขาถึงความเป็นมาเป็นไป  
แรงบนัดาลใจ และแนวคดิในการท�างานศลิปะ
นามธรรมของเขา เพ่ือเอามาเป็นรูปธรรม 
ให้คุณผู้อ่านได้สัมผัสกัน
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พวกเรำโตมำเรำเรียนอะไร
สะสมมำเป็นล้ำนๆ ยิ่งกว่ำ
ล้ำนอีกไม่รู้เท่ำไหร่ แล้ว

จริงๆ เรำสะสมภำพในชีวิต
เรำเยอะ สะสมองค์ประกอบ 
สะสมสี สะสมส่วนผสม

อะไรต่ำงๆ นั่นเป็นเหตุผล
ที่ท�ำไมเรำชอบสิ่งนั้นสิ่ง

นี้ นั่นเป็นสิ่งที่เรำสะสมจำก
ประสบกำรณ์ ทุกอย่ำงมี

สำเหตุ ท�ำไมเรำชอบสีนี้ รูป
ทรงนี้ ชอบอะไร เพียงแต่เรำ
ไม่รู้ตัว สิ่งเหล่ำนี้มันคือทุนที่

เรำจะเอำไปท�ำงำน

คุณเริ่มชอบงำนศิลปะมำตั้งแต่ตอนไหน
ผมไม่รู้ เพราะตัง้แต่จ�าความได้ผมกว็าดรปู ขดุดนิมาป้ัน 

เป็นคาวบอย ที่บ้านไม่มีเงินซื้อของเล่น ไม่มีตังค์เราก็ต้อง
ท�าเอง แล้วไปโรงเรยีนผมกไ็ม่ได้สนใจอะไรนอกจากวาดรปู 
ในหนังสือเรียนก็วาดการ์ตูนเต็มไปหมดเลย (หัวเราะ) ก็
พยายามนั่งกลางๆ ห้องเพื่อท่ีครูจะได้ไม่เห็น แต่ครูเขาก็
เห็นน่ะ โดนท�าโทษประจ�า แต่ก็ไม่เข็ด

ครอบครัวสนับสนุนควำมชอบด้ำนศิลปะของคุณไหม
พ่อผมเขาไม่ต่อต้าน แต่ก็ไม่ได้สนับสนุน เขาไม่ได้ 

พูดอะไร เพราะเขาเองก็เรียนศิลปะมา พ่อแม่ผมเกิดที ่
เมืองจีนแล้วอพยพมาไทย พ่อผมจบศลิปะทีเ่มอืงจนี อาผมก็ 
จบดนตร ีพวกเขากแ็อบไปเรยีนโดยไม่บอกพ่อแม่เหมอืนกนั

กำรทีค่ณุพ่อของคณุเรยีนศลิปะ มส่ีวนท�ำให้คณุรกัศลิปะไหม
ผมว่ามีส่วน ในบ้านก็มีหนังสือศิลปะของพ่อที่ผม 

ชอบไปเปิดดูตั้งแต่เด็ก อ่านไม่ออกหรอกเพราะมันเป็น 
ภาษาอังกฤษ ดูแต่รูป ผมรู้จักงาน อมีดีโอ โมดิกลิอานี่ 
(Amedeo Modigliani) ตั้งแต่เด็ก ไม่รู้และไม่เข้าใจหรอก 
ว่ามันเป็นยังไงแต่เราก็ชอบ พี่น้องทุกคนชอบเขียนรูป 
และชอบดนตรี พี่ชายผมคนนึงก็มีเป็นนักดนตรี ในบ้านจะ
มีสองสิ่งนี้มาตลอด ศิลปะกับดนตรี ซึ่งแม่ต่อต้านมาตลอด 
เพราะว่าที่บ้านจน พ่อท�าโรงเลื่อยแต่ก็ไม่เคยสนใจธุรกิจ 
ถูกลูกน้องโกงเอาไม้ไปขาย เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง จน
ทุกอย่างเจ๊ง ครอบครัวไม่มีเงิน แต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรอื่น 
สนแต่จะวาดรูป

แล้วตอนเข้ำไปเรียนช่ำงศิลป์ที่บ้ำนไม่ว่ำเหรอ
จะมแีม่ทีเ่ริม่บ่น เพราะคนจนีเขากอ็ยากให้ไปเรยีนอะไร

ที่มันได้ตังค์น่ะ และเขาก็ไม่เข้าใจว่าเรียนยังงี้แล้วได้อะไร 
เขาคงนึกว่าเรายังไม่จริงจังมั้ง

จำกช่ำงศลิป์จนกระทัง่เข้ำเรยีนท่ีศลิปำกร รูม้ำว่ำคณุเจอกบั
คณุจ่ำง แซ่ตัง้  ในช่วงเรยีนนีน้ีเ่อง แต่เริม่เป็นลกูศษิย์ของเขำ 
ตั้งแต่ตอนไหน

มนัเป็นไปโดยปรยิาย เราไม่ได้ไปฝากตวัเป็นลกูศษิย์แก 
เราเรียกแกว่าพี ่ไปไหนมาไหนกไ็ปด้วยกนั ก็เลยได้อทิธพิลมา 
คือแต่งชุดด�า ไว้ผมยาว แล้วพอดีช่วงนั้นไม่มีตังค์ด้วย เป็น
ช่วงที่พอเข้าศิลปากร มีปัญหากับแม่หนักข้ึนเรื่อยๆ ก็มี
ทะเลาะกัน แกบ่นด่าทุกวัน ผมร�าคาญก็เลยออกจากบ้าน
ไปนอนทีค่ณะ ตอนหลงัพีจ่่างกช็วนไปอยูบ้่านแก เลยกลาย
เป็นลูกศิษย์ไปโดยปริยาย หลังจากจบอนุปริญญา ตอนนั้น
ก็มีคนท�างานรุ่นใหม่ไม่กี่คน เช่น จุมพล อภิสุข มีสมบูรณ์ 
หอมเทยีนทอง คนนีก้เ็ป็นลกูศษิย์พีจ่่างมาด้วยกนัเหมอืนกนั

เวลำเรียนกับคุณจ่ำง เขำสอนอะไร
ไม่ได้สอนอะไร ก็นั่งคุยกัน แกก็นั่งเล่าโน่นเล่านี่ให้ฟัง 

พูดเรื่องปรัชญา เรื่องอะไร เราฟังรู้เรื่องบ้าง ไม่รู้เรื่องบ้าง 
เรื่องพวกนี้มันต้องมีประสบการณ์ชีวิตถึงจะเข้าใจ

สิง่ทีไ่ด้จำกคณุจ่ำงกบัสิง่ทีไ่ด้จำกมหำวทิยำลยัมนัต่ำงกนัไหม
ต่าง เพราะพี่จ่างแกแอนตี้การลอกเลียนแบบหรือการ

ท�าตามคนอื่น คือการศึกษาเนี่ย เราเรียนให้รู้ว่างานศิลปะ
ยุคต่างๆ มันเป็นยังไง ท�าไมมันถึงได้เกิดขึ้น แต่สิ่งเหล่านี้ที่
มหาวิทยาลัยไม่มีสอน 

แล้วกำรเรียนกบัคณุจ่ำงได้อะไรกว่ำหรือ
ได้มากกว่า ที่ผมเป็นคนนอกระบบ

อย่างทุกวันนี้ส่วนนึงก็เพราะแก อีก
ส่วนนึงคือประสบการณ์ที่เราไปเรียนที ่
เยอรมน ีแต่ส่วนนงึ พอกลับมา ผมกต้็อง 
ท�าลายสิ่งที่แกสอน เพราะนานๆ เข้าก็
รูสึ้กว่า เฮ้ย หลายๆ อย่างมนัก็ไม่ใช่แล้ว 
ซ่ึงการที่ได้ไปเยอรมนีคงเป็นโชคชะตา
ของแต่ละคน ที่ทางของเรามันต้องได้
ไปเจออะไรบางอย่าง ผมจบศิลปากรมา 
ก็เร่ิมแสดงงานอยู่ประมาณปีนึง คนก็
เริ่มรู้จัก

ชุดที่เป็นดรออิ้งใช่ไหม เป็นชุดที่ดังมำก
ใช่ งานชุดน้ีมันท�าให้ผมได้ทุนไป

เยอรมน ีคอืสมัยนัน้ พีถ่วัลย์ ดชัน ีแกสนทิ 
กบัพีจ่่าง ตอนผมอยูช่่างศลิป์ เวลาไปกบั 
พีจ่่างแกไม่เคยทกัทาย แต่พอแกเหน็งาน 
ผมที่บ้านพี่จ่าง แกก็ถามว่าใครท�า จน
ตอนหลงัถงึได้มาสนทิกนั แกกย็ใุห้ผมไป 
หาประสบการณ์ที่เมืองนอก ผมก็บอก 
แล้วผมจะไปได้ยังไง ตังค์กินข้าวยังจะ
ไม่มีเลย

ตอนนัน้แสดงงำนมีชือ่เสยีงแล้ว แต่ก็ 
ยังขำยงำนไม่ได้เหรอ

โอ๊ย ขายไม่ได้ เพราะพี่จ่างแก
แอนตี้เรื่องขายงาน ก็เลยไม่มีเรื่อง 
ขายอยู่ในหัวของพวกเราเลย แก 
บอกว่ามันเป็นคอมเมอร์เชียล ซึ่ง 
อันนี้เป็นสิ่งนึงที่เราว่ามันไม่ใช่ ผม
รู้สึกว่ามันขัดๆ ยังไงอยู่ แต่เราเป็น 
เด็กแล้วเราไม่รู้จะไปแย้งแกยังไง 
พอเราไปโตที่เยอรมนีเราถึงได้รู  ้ 
พีถ่วลัย์เองกเ็คยพดู ถ้าเราไม่ช่วยตวัเอง 
แล้วใครจะช่วยเรา ก็ถูกของแก 

คุณถวัลย์แนะน�ำวำ่อย่ำงไร
แกบอกว่า ตามต่างประเทศ 

เขามีทุนให้ ซึ่งในยุคน้ันพวกเรา
ไม่รู้เรื่อง พอดีผู้อ�านวยการสถาบัน
เกอเธ่เดินผ่านมา แล้วกรู้็จกัพวกเรา 
สมัยนั้นมันมีคนแสดงงานไม่กี่คน 
ที่ไหนมีงานพวกนี้เขาก็แห่ไปดูกัน
หมด เขาก็รู้จัก ก็เลยถามเขาเลย 
เขาก็บอกว่ามีทุน ให้ไปที่สถานทูต 
ไปหาคนนี ้แผนกนี ้แต่ตอนนัน้ผมก็
ยังไม่ไปนะ หลังจากวันนั้นนานพอ
สมควร พีถ่วลัย์กค็ะยัน้คะยอบอกให้
ไปอีก ผมก็เลยไปเจอคนที่เขาบอก 
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เป็นผู้หญิงชื่อบาร์บาร่า เขาเตรียมเอกสารไว้ให้บนโต๊ะตั้ง 
สองอาทิตย์แล้ว ท�าไมคุณไม่มา ได้เอกสารมาเราก็วิ่งกลับ
ไปเกอเธ่ เพราะมันเป็นภาษาเยอรมัน อ่านไม่ออก ก็ให้
บรรณารักษ์ที่ห้องสมุดเกอเธ่ช่วยแปล ช่วยกรอกข้อความให้ 
ผมก็ถ่ายรูปงานส่งไป จนเขาเรียกไปสัมภาษณ์ ก็คุยไม่รู้เรื่อง
หรอก เพราะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ แต่มีอาจารย์จุฬาฯ คนนึง
ช่วยผม คนอื่นถาม แกตอบ (หัวเราะ) ออกมาผมก็ถามว่าจะ 
รู้ผลได้ยังไง เขาก็บอกว่าของคุณเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเขาจะ
ส่งเอกสารมาให้ มารู้ทีหลังว่าตั้งแต่เราส่งเอกสารไปเราก็ได้
แล้ว เพราะภรรยาของผู้อ�านวยการเกอเธ่เขาจบศิลปะมาจาก
มิวนิก เขาไปเห็นรูปผมก็ไปบอกสามีว่า คุณต้องให้คนนี้ไป ผม
กไ็ด้ไป ภาษายงัไม่ได้ เขากใ็ห้เรยีนภาษาสีเ่ดือน เพราะเขาสอน
เป็นภาษาเยอรมนัเลย เราไม่มพีื้นฐาน ไปเรยีนกส็อบตกแหละ  
แต่พอดีเรียนศิลปะมันไม่ค่อยใช้ภาษา เขาดูงานเอา

กำรเรียนที่โน่นแตกต่ำงจำกบ้ำนเรำอย่ำงไร
การเรียนที่โน่น เราต้องเรียนกับโปรเฟสเซอร์ ซึ่งเป็น

ศลิปินทีมี่ผลงานและมีชือ่เสยีงแล้ว ไม่ใช่แบบบ้านเรา จบมาปุบ๊ 
ได้บรรจุเป็นครูเลย เขาต้องต่อสู้มาก่อน ที่โน่นแต่ละคนก็จะ
สอนไม่เหมือนกัน โปรเฟสเซอร์ของผมเขาดูงาน เขาก็บอก 
ความจริงคณุกมี็ทกุอย่างแล้ว มสีไตล์ชดัเจนแล้ว คณุก็ท�างานไป 
ใช้คุยแลกเปลี่ยนกัน แต่การเรียนรู้จริงๆ ก็คือกับคนท่ีเรียน
ด้วยกัน เราแลกเปลี่ยนกัน คุยกันเรื่องงาน แล้วก็ไปดูงานตาม
นทิรรศการ พพิธิภณัฑ์ เราได้จากพวกนัน้ ซ่ึงส่วนนีท้ีบ้่านเราขาด 
นักศึกษาบ้านเราไม่ไปดูงานกัน ที่โน่นงานเปิดศิลปะมันก็จะมี
เป็นย่านๆ เป็นวันๆ ไป เราก็ไป

กำรดูงำนศิลปะเป็นวัฒนธรรมของประเทศเขำอยู่แล้ว?
ใช่ เยอะมาก โดยเฉพาะวนัอาทติย์ ค่าเข้าพพิธิภณัฑ์ทีโ่น่น 

เสีย 1 ยูโร วันอื่นมันจะ 10-12 ยูโร ยิ่งถ้าวันไหนอากาศไม่ดี 
คนเดนิชนกนัในพพิิธภณัฑ์เป็นเรือ่งปกต ิแล้วคนทีซ่ือ้งานผมก็
ไม่ได้เป็นคนพเิศษอะไร เป็นคนธรรมดานีแ่หละ คอืไม่ใช่ทกุคน 
ทีน่ัน่จะมีงานศลิปะตดิบ้าน แต่มนัก็ไม่ใช่เรือ่งพเิศษ เขาเอางาน 
ศลิปะไปประดบับ้าน ประดบัสภาพแวดล้อมของเขา ชัว่โมงศิลปะ 
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เขากพ็าเดก็ๆ ไปพพิธิภัณฑ์ให้คนนัง่คยุ
กนัหน้ารปูไหนรูปนงึหรอืให้เขยีนวจิยั
ว่าแต่ละคนคดิยงัไง เป็นเรือ่งธรรมดา
ของบ้านเขา

เด็กทั่วๆ ไป ที่ไม่ใช่นักเรียนศิลปะ?
นักเรียนธรรมดาเลยครับ อย่าง

เพือ่นผมหลายคนทีเ่ป็นครสูอนศลิปะ
ในโรงเรียนเขาก็ท�าแบบนี้ หรือเอา
สไลด์มาฉายในช่ัวโมง มีการถกกัน
แล้วให้นักเรียนไปเขียนรายงาน

ผลงำนในช่วงแรกของคุณเป็นงำน
ศิลปะในลกัษณะ Formalist (รปูแบบนยิม) 
ทีเ่ป็นรปูมอืเท้ำของมนษุย์ หรอืสิง่ของ 
ต่ำงๆ เป็นงำนในเชิงสะท้อนสังคม 
แล้วมันคลี่คลำยจนกลำยเป็นงำนแบบ
นำมธรรมตั้งแต่เมื่อไร

คอืทีเ่ยอรมน ีในยคุนัน้มนัมเีรือ่ง
เข้าใจผิดส�าหรับผมอยู ่อย่างนึงคือ  
ผมไปยึดหรือไปคิดว่า ถ้าเราเจอทาง
หรอืมสีไตล์ของเราแล้ว เราจะต้องท�า 
อย่างนั้นไปเรื่อยๆ ไปตลอด 

คืองานผมที่เป็นแบบนั้นในยุค
แรก เพราะมันเป็นเรื่องเครียด เป็น
เร่ืองของปัญหา เพราะผมเป็นคน
เครียดน่ะ สมัยโน้น มันเป็นเร่ือง
ปัญหาภายในบ้านตอนเด็กๆ ซึ่ง
เราไม่เข้าใจมัน มันแล้วแต่คน เด็ก
แต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนโชคดี
ไปเจอจุดท่ีท�าให้เขาแก้ปัญหาน้ันได้ 
บางคนแก้ไม่ได้กลายเป็นปมในชีวิต 
ประสาทกลับ กลายเป็นอาชญากร
เป็นฆาตกรไปเลย คือคนเวลาเกิดมา 
ผมว่ามันเป็นถุงเปล่าๆ ใบนึงที่ไม่มี
อะไรอยู ่ข้างใน อาจจะมีบุคลิกอยู ่ 
แต่ว่าไม่มีเนื้อหา ที่เราเป็นทุกวันน้ี
เป็นสิ่งที่เราสั่งสมมาตั้งแต่เด็กๆ จาก
ประสบการณ์ต่างๆ หรือส่ิงที่เราไป 
รับรู้มา สิ่งเดียวกัน คนรับรู้ไม่เหมือน
กัน เพราะมันแล้วแต่ว่าเรามองจาก

ด้านไหน มุมไหน สมัยก่อนผมเป็น
คนเครียดมาก แล้วงานมันก็ออกมา
อย่างนัน้ แต่ในยุโรปมันดอียูอ่ย่างนึง 
มนัมหีนงัสือให้อ่านเยอะ ผมอยูท่ีโ่น่น 
ผมก็พยายามท�าความเข ้าใจกับ
ปัญหา ได้พดูคุย ได้ถกปัญหา รายการ
ทวีบีางทกีมี็น�าเสนอเรือ่งปัญหาชวิีต 
เรื่องจิตวิทยา คงเป็นเพราะตัวเองมี
ปัญหาเรากเ็ลยสนใจ พอเจอรายการ
พวกนี้ผมจะสนใจดู แล้วเราก็มา
มองที่ตัวเรา อ๋อ อย่างนี้นี่เอง แล้ว
ปมต่างๆ มันก็ค่อยๆ แก้ไปทีละ
ปมๆ จนวันนึง ความรู้สึกผมเปลี่ยน 
ชีวิตผมก็เปลี่ยน ไอ้งานแบบน้ัน 
ผมท�าไม่ได้แล้วนะ มันไม่มีข้างใน  
งานแบบนั้นมันเกิดจากความรู ้สึก
ข้างในของเราน่ะ

ควำมเป็นนำมธรรมในงำนของคุณ
มำจำกไหน

ความเป็นนามธรรมมันอยู่กับ
เรามาตัง้แต่เราเกดิ อยูใ่นคนทกุคน ไป 
ดูงานเด็กๆ สิ นามธรรมแรงมาก  
มนัไม่ใช่เรือ่งรปูธรรมเลยนะ เขาวาด
คนกไ็ม่ใช่คนจรงิๆ เป็นเส้นเป็นอะไร

ไม ่ ได ้ ได ้มำหลังจำกตอนที่ ไปอยู ่
เยอรมนี?

ไม่เลย มันอยู่กับเรามาตลอด 
เพียงแต่เราไม่เข้าใจมัน เราไม่รู้ว่า 
มนัคอือะไร ไอ้งานขาวด�าทีผ่มท�ามนั 
กม็นีามธรรมอยู่ ถ้างานไม่มนีามธรรม 
มันก็ไม่ใช่งานศิลปะ มันเป็นแค่งาน
ฝีมือ เป็นงานช่าง งานช่างดีๆ ยังมี
นามธรรมเลย ไปดงูานญีปุ่น่ส ิผมว่า 
เขามีเยอะเลย เวลาผมไปสอนใน
คอร์สศิลปะทุกวันนี้ก็ยังสอนอยู่ ผม
จะบอกทุกคนว่า ผมไม่มีอะไรจะ
สอนคุณนะ ผมจะเป็นผู ้ร ่วมทาง  
ให้ค�าแนะน�า แต่พวกคุณทุกคน
ท�างานศลิปะได้อยูแ่ล้ว เพราะทกุคน 

เรำไม่ค่อยคิดว่ำ
ค�ำว่ำ ‘สร้ำงสรรค์’ 

มันคืออะไรจริงๆ ค�ำว่ำ
สร้ำงสรรค์ นี่มันไม่ใช่กำร

ก๊อบปี้จำกคนอื่น เพรำะกำร
ก๊อบปี้คือกำรท�ำตำมคนอื่น 
แต่กำรสร้ำงสรรค์คืออะไร

ที่เกิดจำกตัวเรำเอง 
มันต้องเกิดจำกตัวเรำเอง



เคยเขียนรูปตอนเด็ก เด็กทุกคนเขียนรูปได้ แต่คุณ 
ต้องทิ้งกรอบของคุณก่อน เพราะเวลาคนเราเริ่ม
สั่งสมกรอบต่างๆ มาตั้งแต่เราเริ่มโต มันท�าให้
ความเป็นเด็กหายไป ความอิสระก็หายไปด้วย 
เพราะถูกกรอบบังคับ 

สิ่งเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจมันก็เป็นเรื่องดี แต่ถ้า
เราไม่เข้าใจเนี่ย มีหลายคนพองานได้รางวัลปั๊บ
ก็ไม่กล้าขยับตัวเลย ท�าเหมือนเดิม ศิลปินบาง
คนมีชื่อเสียงมาก งานราคาแพง แต่งานของเขา
ตั้งแต่วันที่ดังมาจนทุกวันนี้คืองานเดียวกัน เขาก็
ยังขายของเขาได้ แต่ผมว่างานของเขาตายตั้งแต่
ตอนที่เขาเริ่มดัง

คุณทิ้งกรอบพวกนี้ตั้งแต่ตอนไหน ทิ้งมันได้ยังไง
มันค่อยๆ โตมา ไม่ได้อยู่ๆ แล้วจะเป็นเลย 

มันเป็นประสบการณ์ที่ผมเจอมา อีกอย่าง ผมต้อง 
บอกว่าสิ่งที่ช่วยผมมากก็คือศาสนาพุทธ ไม่ใช่สิ 
ค�าสอนของพระพุทธเจ้า อันแรกที่ช่วยผมเลย
คือผมไปอ่านหนังสือ สิทธารถะ ของ เฮอร์มาน 
เฮสเซ (Hermann Hesse) โห อันนั้นช่วยมากเลย 
แก้ปัญหาผมได้เยอะ ความจรงิมนัไม่มอีะไรเลยนะ 
ชีวิต ทุกอย่างถ้าเราปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ 
น่ะ แล้วค�าสอนของพระพุทธเจ้าก็มีแค่การไม ่
ยึดติด แค่นั้นเอง 

เม่ือหลายปีก่อนผมไปวิปัสนาของโกเอนกา  
ผมชอบมาก ซึง่โกเอนกานีก่ป็ฏิเสธสถาบนั ทกุวนันี้
เวลาผมเขยีนรูป ผมไม่เขยีนอะไรเลย นอกจากเขยีน
ความรู้สึกในขณะที่ผมท�างาน คือทุกวันที่เราโตมา 
ตั้งแต่เด็กๆ เนี่ย เราสั่งสมสิ่งต่างๆ มาเยอะมาก  
ถ้าคุณมีลูก ลองสังเกตดู เขาเหมือนกับถ้วยที่ไม่มี
อะไรเลย ว่างเปล่า เขาไม่รูเ้รือ่งอะไร เขาต้องเรยีนรู ้
กลิน่ของพ่อแม่ เพราะตอนเกดิมาใหม่ๆ เขามองไม่
เห็น แต่เขาจะสัมผัสด้วยกลิ่น เขาต้องเรียนรู้เสียง 
เรียนรู้ค�า เรียนรู้ตวัอกัษร เพราะไม่รูส้ิง่ทีเ่ราพดู แต่
เขาค่อยๆ เรยีนแต่ละอย่าง คดิดสิู เรยีนมาเท่าไหร่ 
พวกเราโตมาเราเรียนอะไรสะสมมาเป็นล้านๆ 
ยิ่งกว่าล้านอีกไม่รู้เท่าไหร่ แล้วจริงๆ เราสะสม
ภาพในชีวิตเราเยอะ สะสมองค์ประกอบ สะสมสี 
สะสมส่วนผสมอะไรต่างๆ นั่นเป็นเหตุผลท่ีท�าไม
เราชอบส่ิงนั้นส่ิงน้ี นั่นเป็นส่ิงท่ีเราสะสมจาก
ประสบการณ์ ทุกอย่างมีสาเหตุ ท�าไมเราชอบสีนี้ 

รปูทรงน้ี ชอบอะไรเพยีงแต่เราไม่รูต้วั สิง่เหล่านีม้นัคอืทนุทีเ่รา 
จะเอาไปท�างาน วนันึงมนัค่อยๆ พฒันามาจนเรา วนันงึผมพบ 
ว่า เราทกุคนมโีลกของเราเอง ถ้าเราไม่มวัแต่ไปมองข้างนอก 
เรามองกลับเข้ามาข้างใน โลกของเรามันใหญ่มาก มันเป็น
จักรวาลที่ใหญ่ แล้วในจักรวาลนี้มันมีทรัพย์สมบัติเยอะมาก 

เวลาผมท�างานทกุวนัน้ี ผมกแ็ค่ไปคุ้ยมนัออกมา ท�าให้มนั
เป็นภาพออกมาให้เราเหน็ ความจริงผมไปคุย้ให้ตวัผมเองเหน็ 
เพราะผมไม่รูว่้ามันเป็นยงัไงแน่ๆ เพราะมันถกูกลบอยู ่เหมอืน 
กับนกัโบราณคดไีปคุย้สมบตั ิแต่สมบตัอินันีจ้รงิๆ แล้วตวัมนัเอง 
ไม่มีค่าอะไร มูลค่าการซื้อขายเป็นส่ิงท่ีถูกต้ังขึ้นมาทีหลัง  
มนัสนองผมแค่ว่าถ้าผมท�าช้ินนีเ้สรจ็ แล้วเราพอใจกับมนั มนั
กใ็ห้ความสขุกบัเราตอนนัน้ แค่นัน้เอง การทีเ่ราเป็นคนท�างาน
ด้านนี ้มนัเหมอืนกบัเวลาเรากนิอาหาร พอท้องเรามนัหวิ มนั
เรียกร้อง เราก็ต้องไปหาของกิน ส�าหรับผม การเขียนรูปคือ 
อาหารของจิต ของความรู้สึก ถ้าผมขาดมันผมอยู่ไม่ได้ ผม
เดือดร้อน ผมมีความทุกข์ ผมเลยต้องท�ามัน อาจจะถูกสาป
มาให้ท�าก็ได้ อันนี้พูดเล่นๆ นะ

แต่เด็กๆ ที่ไม่มีประสบกำรณ์มำก่อน ไม่เคยฝึกฝน ท�ำไมเขำถึง
วำดภำพแบบนำมธรรมได้ล่ะ

ไม่ใช่เขาไม่มปีระสบการณ์ เขามนีะ กส็งัเกตเดก็เลก็ๆ สิ 
เขาวาดคนยังไม่เป็นคน แต่เขาบอก ‘นี่แหละคน’ พอเริ่มโต
ขึ้นมาเขาก็วาดรูปเป็นร่างข้ึนเรื่อยๆ แต่สิ่งที่ส�าคัญมาก คือ 
ความรู้สึกที่อิสระ เขาไม่ได้แคร์ว่าใครจะมาซื้อ หรือใครจะ
มาอะไรกับรูปของเขา

คุณคิดวำ่ท�ำไมคนไทยดูงำนศิลปะนำมธรรมไม่ค่อยเป็นกัน
เพราะเราไปสัมผัสมันผิด คนส่วนใหญ่ชอบไปหา ‘ภาพ’   

ในงาน ไปหาส่ิงทีเ่ราเคยรู้จกัมาก่อน ว่าท�าไมมนัไม่มดีวงอาทติย์ 
ดวงจันทร์ ไม่มีคน ไม่มีอะไร บางทีนะ มีบางคนนี่มาดูภาพ
ผมแล้วบอกว่า อ๋อ ตรงนี้เหมือนหน้านะ เป็นเหมือนช้างนะ 
คอืเพราะเขามวัแต่ไปหาภาพ ความจรงิทกุคนมคีวามสามารถ
ในการสัมผัสงานนามธรรมได้หมด เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปให้
ความส�าคัญกับความรู้สึก งานนามธรรมเป็นเรื่องของความ
รู้สึก เรามัวแต่ไปหาอะไรที่เป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้ เราไม่ได้
ไปหาความรู้สึก เราไปหาความหมาย 

เคยมีพ่อของเพื่อนมาที่สตูดิโอ เขาไม่เข้าใจว่าภาพวาด 
ของผมเกี่ยวกับอะไร ผมก็อธิบายไม่ได้ ก็เลยพาเขาไปดูภาพ 
ที่ผมวาดในสตูดิโอ เขาก็สนใจงานนะ ถามโน่นถามนี่ 
พอถามเสร็จเราก็เอาภาพวาดของผมสองภาพมาวาง 
คู่กัน แล้วเราก็ถามว่า สองรูปนี้คุณชอบรูปไหนมากกว่า 
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เขาบอกรูปซ้าย เราก็ถามเพราะอะไร เขาก็เริ่มอธิบายว่า 
เพราะอะไร ชอบสีอย่างน้ัน ชอบการจัดวางอย่างนี้ พอ 
เสร็จแล้วผมก็เลยบอกว่า คุณน่ะเข้าใจ คุณเข้าใจมากๆ 
เลยนะ ก็คุณเป็นคนอธิบายงานของผมให้ผมฟังเองน่ะ  
เขาก็บอกว่า อ๋อเหรอ มนัก็แค่นัน้ไง มนัไม่มีอะไรมากกว่านัน้ 
การเข้าถึงงานน่ะมันไม่ได้ยากขนาดนัน้ บางคนนีก่ลวัเลยน่ะ 
พอพูดถึงงานแอ็บสแตร็กเนี่ย บอกว่าหัวไม่ถึงบ้าง รู้สึก
เหมือนตัวเองต�่าต้อยไปเลย 

ต้องปีนกระไดดู
เออ ใช่ๆ (หัวเราะ) ซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องผิด เพราะ

ว่าเขาถูกสอนมาผิดๆ เพราะบางทีคนไปดูรูปในหอศิลป์
ในนิทรรศการ บางคนไม่เข้าใจ เขาก็ไปเหยียดหยามกัน
เลยก็มี ทั้งๆ ที่จริงๆ มันง่ายมาก มันเป็นเบสิกของมนุษย์  
เช่น ท�าไมคุณชอบเสื้อตัวนี้ ท�าไมแต่ละคนเลือกสิ่งต่างๆ 
มาประดับตัวเราเอง ท�าไมวันน้ีเราต้องใส่กางเกงตัวน้ีกับ 
เส้ือตวันี ้หรอืผู้หญงิบางคนท�าไมต้องใส่ต่างห ูต้องแต่งหน้า 
แต่งตา ต้องท�าเล็บทาเล็บอะไรต่างๆ มันเป็นเรื่องความ
รูส้กึ เป็นเรือ่งนามธรรมเลยนะ มนัไม่มกีฎเกณฑ์อะไรบอก

มันอธิบำยไม่ได้ว่ำท�ำไมเรำถึงชอบสิ่งเหล่ำนั้น
ใช่ บางทสีิง่ทีค่นนงึชอบ เราไม่ชอบ หรอืเราชอบผูห้ญงิ 

คนนี้ แต่อีกคนบอกไม่เห็นน่าสนใจเลย แต่ละคนจะมีการ 
ตั้งค่าของตัวเองอยู่ และก็จะมีความชอบไม่เหมือนกัน

จ�ำเป็นไหมที่คนดูงำนต้องเข้ำใจควำมหมำยที่ศิลปินพยำยำม
จะสื่อออกมำ

ไม่ ไอ้เร่ืองความหมายต่างๆ นัน้เป็นการอปุโลกน์เพือ่
สร้างความประทบัใจ คนท�างานแอบ็สแตรก็ เขาท�าด้วยความ 
รู้สกึ แต่ไอ้เร่ืองราวความหมายต่างๆ มนัเป็นเรือ่งทีส่ร้างข้ึน 
มาตอนหลงั ส่ิงเหล่านีม้นัอธบิายไม่ได้ มนัเป็นประสบการณ์
ที่แต่ละคนต้องสั่งสมกันมาเพื่อมาสัมผัสกับมันเอง

คุณมองว่ำนักสะสมงำนศิลปะในเมืองไทยกับนักสะสม 
ชำวต่ำงชำติแตกต่ำงกันอย่ำงไร 

ไม่อยากเรียกว่านักสะสมนะ คือนักสะสมต้องสะสม
อย่างจรงิจงั เรยีกว่าคนซ้ืองานศิลปะดกีว่า อย่างทีบ่อกว่าเขา 
มพีืน้ฐานทางนี ้มนัเป็นวฒันธรรมของเขาทีจ่ะมภีาพวาดม ี
งานศิลปะติดบ้าน ซึ่งวัฒนธรรมแบบนี้ในเวียดนามก็มี
เหมือนกัน ผมเคยไปที่ฮานอย ทุกถนนมีร้านขายภาพวาด 
เพราะเขาได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศส ศิลปะท่ีนั่น เป็น
เรื่องชีวิตประจ�าวัน ไม่ใช่เรื่องพิเศษอะไร

แล้วถ้ำพูดถึง ‘นักสะสม’ จริงๆ เลยล่ะ
กม็เียอะ อย่างทีม่วินคิจะมพีพิธิภณัฑ์อยูแ่ห่งหนึง่ทีร่ฐั

สร้างข้ึนมาเพราะนกัสะสมคนนีจ้ะยกงานศลิปะทีเ่ขาสะสม
ให้รัฐ โดยมีข้อแม้ว่ารัฐต้องสร้างพพิธิภณัฑ์ให้ ซึง่งานสะสม
ของเขามีความส�าคัญมาก และมลูค่าสงูมากจนรฐัซือ้ไม่ไหว 
รัฐก็เลยต้องสร้างให้ พิพิธภัณฑ์ของรัฐไม่ได้มีเงินทุน
อะไรมากนะ ที่พิพิธภัณฑ์ซื้องานได้เพราะเขามีแฟนคลับ 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนมีเงิน หรือบริษัทใหญ่ๆ เวลาที ่
พพิธิภณัฑ์อยากได้งานชิน้นีเ้ขาจะปรกึษาว่ามใีครสนบัสนนุ
ได้บ ้าง ถ้าใครสนับสนุนงานชิ้นนี้ ก็จะมีชื่อติดท่ีป้าย

ด้วยว่าใครเป็นผู ้สนับสนุนศิลปะ ก็จะเป็นอย่าง
นั้น แต่ว่าพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวมันก็มีหลายแห่งนะ 
มีพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวแห่งหนึ่งมีงานผมย่ีสิบกว่าช้ิน 
เป็นบริษัทช่ือ Wurth ขายน็อต, สกรู อยู่ในเมือง 
ชตุทท์การ์ท ที่เมืองไทยก็มีสาขาของเขา มีพิพิธภัณฑ์
อีกแห่งหนึ่งใกล้ๆ กัน เป็นบริษัทผลิตช็อกโกแลต
ช่ือ Rittersport ที่ท�าช็อกโกแลตเป็นสี่เหลี่ยม เขา
มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะของเขาเอง พิพิธภัณฑ์เขาเป็น
รูปสี่เหล่ียม และสะสมงานศิลปะที่เป็นรูปสี่เหล่ียม 
(หัวเราะ) พิพิธภัณฑ์ไม่ได้ใหญ่มากนะ แต่มีงานเยอะ
พอสมควร

มเีรือ่งทีค่นทีไ่ม่อยูใ่นแวดวงศลิปะค่อนข้ำงให้ควำมสนใจ 
คือเรื่องที่งำนคุณได้ไปอยู่ในปกในของอัลบั้มวงดนตรี
ร็อคชื่อดังอย่ำง Guns N’ Roses

อ๋อ มนัเป็นเรือ่งบงัเอญิน่ะ หลายปีแล้ว มแีกลเลอรี 
ทีไ่ปเสนองานผมทีฮ่่องกงให้ เจ้าของเขาเป็นคนแคนาดา 
แล้วพอดีวง Guns N’ Roses ไปแสดงคอนเสิร์ตที่
ฮ่องกง แอ็กเซิล โรส นักร้องน�าเขาก็ไปเดินดูงานตาม
แกลเลอรี เจ้าของบอกผมมาอีกทีว่า นักร้องน�าเขาจะ
สร้างบ้านทีม่าลบิ ูเขาอยากได้งานของผมชิน้นีไ้ปตดิที่ 
บ้านเขา ก็เป็นงานชิ้นใหญ่อยู่เหมือนกัน แล้วพอเขา 
ซื้อไปสักพักหนึ่ง ค่ายเพลงก็ติดต่อมาที่แกลเลอรีบอก 
ว่าอยากได้งานผมไปท�าปก เขาเลยติดต่อผมเพื่อขอ
อนญุาต ผมกโ็อเค ได้ ก็ท�าอย่างทีค่วรจะท�า ให้เครดติ 
ให้อะไร กไ็ม่มปัีญหา แต่พอดตีอนนัน้วงแตก โปรเจกต์นี ้
ก็เลยล้มไป มันก็เงียบไป 

แต่พอตอนที่วงก�าลังจะออกอัลบั้ม Chinese  
Democracy ทางเลขาฯ เขาก็ติดต่อผมมาโดยตรง 
ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะท�าปกหรืออะไร ผมก็ตอบเขาไปว่า
โอเค ไม่มีปัญหา เอาอย่างที่เราเคยคุยกันก็แล้วกัน  
หลังจากนั้นไม่นานแผ่นก็ออกมา แต่ไม่มีรูปผมบนปก
ผมก็งงว่าไม่ท�าแล้วเหรอ แต่พอเปิดด้านใน อ๋อ มัน
อยูข้่างใน แต่กไ็ม่รูน้ะว่าเมอืงไทยมแีฟนคลบัวงนีด้้วย  
พอดีรู้จักกับนักข่าวสายประวัติศาสตร์คนหนึ่งที่ชอบ 
เพลงร็อค เขาไปเจอผมที่ราชบุรีในงานเปิดแสดง
ศิลปะ เขาก็ว่ิงมาบอกผมว่ามีงานผมในปกอัลบั้ม 
Guns N’ Roses เขาเป็นแฟนคลับ เขาซื้ออัลบั้มมา 
เขาก็อ่านในปกอัลบั้มหมด เขาเลยรู้ว่าเป็นงานผม ก็
มาถามผม พอรู้ก็ดีใจมาก เลยเอาไปเขียน ปรากฏว่า
ก็ดังไปเลย
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ตอนวำดรูปคุณฟังเพลงไปด้วยไหม
ผมเปิดเพลงตลอด แต่เพลงที่ผมฟังจะ

เป็นพวกเพลงบลูส์นะ พวกอีริค แคลปตัน, 
เจเจ เคล อะไรพวกนี้ พอเบื่อๆ ก็ฟังแจ๊สบ้าง

คุณมองวงกำรศิลปะบ้ำนเรำตอนนี้ว่ำเป็น 
อย่ำงไรบ้ำง

ผมว่ามกีารเปลีย่นแปลงไปเรือ่ยๆ สงัเกต
ว่าพอพิพิธภัณฑ์ MAIIAM เปิดขึ้นมา ก็จะมี
การเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างปีก็จะมี Bangkok 
Art Biennale เกิดขึ้นมาอีก

คุณเคยพูดว่ำ พอเรำไปอยู่เมืองนอกแล้วเกิด
ควำมคิดเรื่องกำรท�ำงำนศิลปะในแง่หนึ่ง คือ
เรำต้องก้ำวหน้ำไปกว่ำผู้สอน ช่วยเล่ำให้ฟัง
หน่อย

กท็ีโ่น่นมนักเ็ป็นอย่างนัน้น่ะ คนสอนเขา
ไม่ได้มาบอกให้คุณต้องเชื่อผู้สอน เขาบอกให้
ไปหาทางของคุณเอง งานท่ีเขาท�าก็คือสิ่งท่ี
เขาเจอมา มันก็เป็นของเขา ถ้าเราไปท�าตาม
เขา เราก็เป็นแค่คนก๊อบปี้ เราต้องไปหาทาง
ของเรา บางคนก็อาจจะไม่เจอ แต่ถ้าบางคน
เจอทางของเขาเอง เขาก็เป็นผู้สร้างสรรค์ 
ไอ้ค�าค�านี้ที่บ้านเราเข้าใจผิดกันเยอะ ค�าว่า
สร้างสรรค์ บ้านเราใช้กันเกือบทุกอย่างเลย 

เราไม่ค่อยไปคิดว่าค�าว่าสร้างสรรค์ มันคือ
อะไรจริงๆ ค�าว่าสร้างสรรค์ นี่มันไม่ใช่การ
ก๊อบปี้จากคนอื่น เพราะการก๊อบปี้  คือการ
ท�าตามคนอ่ืน แต่การสร้างสรรค์คอือะไรท่ีเกดิ
จากตวัเราเอง มนัต้องเกดิจากตวัเราเอง และ
ความจริงมันเกิดได้อยู่แล้ว เพียงแต่เราไม่ให้
ความส�าคัญกับมัน ทุกคนท�าได้ ผมสังเกตได้
จากเวลาที่ผมไปสอน

ทกุคนสำมำรถท�ำงำนศิลปะได้ และเป็นศลิปินได้?
ทุกคนท�าได้ แล้วแต่ว่าเรามุ่งมั่นแค่ไหน 

เราจริงจังแค่ไหน และเราอิสระแค่ไหนที่เรา
จะไปถึงให้ได้ เพราะเรื่องการเข้าถึงค�าสอน
ของพระพุทธเจ้าเอง ก็ยังขึ้นอยู่กับตัวเราว่า
เราเข้าได้แค่ไหน บางคนเข้าไปได้นิดเดียว 
บางคนเข้าได้ลึกกว่า

กำรเรียนศิลปะมำจำกเมืองนอก ท�ำให้คุณมี
ควำมคิดเห็นต่อกำรวิจำรณ์ต่ำงไปจำกเดิมท่ี
อยู่เมืองไทยไหม

ไม่ใช่เร่ืองที่ได้จากเมืองนอกนะ การ
วพิากษ์วิจารณ์คอืการแสดงความคดิเหน็ เป็น
ความคิดเห็นของผม ผมไม่ได้ไปให้ร้าย ไปว่า 
ไปด่าใคร ถ้าเราไม่ได้ไปใส่ร้าย ไปสร้างเรื่อง 
การวิพากษ์วิจารณ์มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไร 

อย่างผมเคยพูด บางคนที่มัวแต่พูดถึง
ศาสนา พูดถึงค�าสอน พูดถึงอัตตา พูดถึง 
อะไรต่ออะไร ผมว่าคนที่ยังพูดถึงสิ่งเหล่าน้ี 
คอืเขายงัหาอยู ่ถ้าเขาถงึจดุน้ันแล้ว เขาไม่ต้อง 
พดู เขาจะปฏิบติัไปเลย จรงิๆ แล้วค�าสอนของ 
พระพทุธเจ้ากไ็ม่ได้มอีะไรวิเศษหรอืเหนอืโลก 
มันเป็นเรื่องพื้นๆ มากๆ เพียงแต่เราไม่ได้ให้ 
ความส�าคัญมันเท่านัน้ อย่าง เฮอร์มาน เฮสเส 
เขาเขียนเร่ือง สิทธารถะก็ไม่ได้มีอะไรเลย 
เป็นแค่ค้นหาความหมายของชีวิต หรือผมไป
อ่านไปฟังจากท่านพระพทุธทาสพดูหรอืเขยีน 
แกกไ็ม่ได้พดูอะไรทีม่นัเหนอืไปจากความเป็น
คน แกพูดอะไรที่ธรรมดามาก อะไรที่มันเกิน
เลย แกก็ปฏเิสธด้วยซ�า้ไป ใครมานมินต์แกไป
ขึ้นบ้านใหม่ แกก็ถามแล้วกระไดเสร็จยัง เขา
ก็บอกบ้านเสร็จทุกอย่างแล้ว กระไดก็เสร็จ
แล้ว แกก็บอกว่า มีกระไดแล้วก็ขึ้นไปเลยสิ 
ไม่ต้องให้อาตมาไปขึ้น อย่างเร่ืองเจิมรถไม่
ต้องให้อาตมาเจิม โยมขับรถต้องมีสติ อย่า
กินเหล้า อย่าเสพของเมา มันก็ไม่มีปัญหา
อะไร กแ็ค่นัน้ เรือ่งง่ายๆ แต่เรามวัแต่ไปมอง
อะไรก็ไม่รู้กัน 

ธน ำค ำ รยู โ อ บี  จ� ำ กั ด  ( ม ห ำ ชน ) 1 1
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ในฐานะท่ีเป็นเวทีประกวดระดับอาเซียนหน่ึงเดียวในประเทศไทย 
การประกวดจิตรกรรมยูโอบีจึงให้ความส�าคัญกับการผลักดัน 
ศิลปินให้ได้เติบโตสู่ระดับสากล 

ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ UOB Painting of the Year ใน
แต่ละปี จะได้เดินทางไปแข่งขันต่อในระดับภูมิภาคที่ประเทศ
สิงคโปร์ เพื่อชิงรางวัล UOB Southeast Asian Painting of 
the Year และพบปะกับตัวแทนหอศิลป์และแกลเลอรีในระดับ
อาเซียน รวมถึงได้สิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
ศิลปินในพ�านักหรือ Artist in Residence ของพิพิธภัณฑ์ 
ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย 

ธดิารตัน์ จนัทเชือ้ เจ้าของรางวลั UOB Painting of the Year 
ครัง้ที ่6 เมือ่ปี 2558 เป็นศลิปินไทยคนแรกทีไ่ด้รบัคดัเลอืกโครงการ
ศลิปินในพ�านกั ซึง่ระหว่างโครงการ ธดิารตัน์กไ็ด้จดักจิกรรมทาง
ด้านศลิปะอยูเ่สมอ ไม่ว่าจะเป็นนทิรรศการเดีย่ว เวร์ิกชอ็ป รวมถงึ 
จับมือจัด Artist Talk ร่วมกับศิลปินมืออาชีพชาวฮ่องกงและ 
เกาหลี ถือเป็นโอกาสอันดีของเธอที่ได้แสดงออกถึงพรสวรรค ์
และแนวคิดทางด้านศิลปะให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก

ศลิปินผูไ้ด้รบัรางวลัชนะเลศิจากการประกวดจติรกรรมยโูอบี  
ยังได้รับความสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปะจากธนาคารยูโอบีอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและต่อยอด 
เส้นทางอาชพีศลิปินให้ก้าวเข้าสูร่ะดบัสากล เช่น ธดิารตัน์ จนัทเชือ้  
และปานพรรณ ยอดมณี ศลิปินทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุในการเข้าร่วม
แสดงผลงานทีเ่ทศกาลศลิปะนานาชาต ิ Art Stage Singapore 
และได้รับการสนับสนุนจากธนาคารยูโอบีเพื่อน�าผลงานไปแสดง
ใน Singapore Biennale  เพื่อให้ศิลปินได้รับโอกาสในการก้าว
เข้าสู่วงการศิลปะนานาชาติอย่างแท้จริง

ปานพรรณ พูดถึงงานประกวดจิตรกรรมยูโอบีว่า “ไม่ใช่แค่
การสนับสนุนเพียงแค่รางวัลแล้วจบจากกันเพียงเท่าน้ัน แต่ยัง
มีความต่อเนื่อง ที่ท�าให้เราเห็นว่าสนับสนุนให้เราได้เป็นศิลปิน
ระดับสากลจริงๆ ได้มีพื้นที่ ได้ประสบการณ์ในการไปแสดงงาน
ต่างประเทศ ได้ทัศนศึกษา ได้เจอกับศิลปินที่หลากหลาย เป็น
บันไดขั้นใหญ่ที่ท�าให้เราฝันต่อไปได้ และท�าให้เราตัดสินใจได้ว่า
จะเป็นศิลปินจริงๆ”

ในปีต่อๆ ไป ธนาคารยโูอบกีย็งัตัง้ใจจะส่งเสรมิและสนบัสนุน
ศิลปินอยู่เสมอ เพื่อต่อยอดและส่งเสริมงานศิลปะให้ได้อยู่คู่และ
อยู่รอบๆ ตัวของคนทุกคน 

01
UOB Art Gallery 
ณ ประเทศสิงคโปร์ 

02
นิทรรศกำร UOB Art Space
@ Art Stage Sinpapore 2017

03
ธิดำรัตน์และปำนพรรณ
ในงำน  UOB Art Space 
@ Art Stage Sinpapore 2017

04
Om Mee Ai ผู้ได้รับรำงวัลชนะเลิศ 
UOB Painting of the Year 
ประเทศสิงคโปร์ ประจ�ำปี 2014

01

02

03

04

Art Along 
UOB
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‘ไลลำ พิมำนรัตน์’ 
เรื่องเล่ำจำกที่ปรึกษำธุรกิจ
สู่ผู ้ก่อตั้งหอศิลป์ร่วมสมัย
Lyla Gallery

ในเมืองแห่งศิลปะอย่างเชียงใหม่ ท่ามกลางพื้นที่ศิลปะอันมากมาย มีสถานที่แห่งหนึ่งที่โดดเด่นเป็น 
ที่น่าจับตา มันมีชื่อเรียกว่า ‘Lyla Gallery’ ที่นอกจากจะเป็นพื้นที่แสดงงานศิลปะร่วมสมัยที่คัดเลือก
ผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบและแนวทางมาจัดแสดงได้อย่างชาญฉลาด เปี ่ยมสุนทรียะ ยังแฝง
ด้วยประเด็นทางสังคมอันลุ่มลึกแหลมคมยิ่ง ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ที่อยู ่ได ้
ด้วยการขายงานศิลปะเพื่อหล่อเลี้ยงตัวเอง

ผู้ที่อยู่เบื้องหลังพื้นที่หอศิลป์แห่งนี้คือภัณฑารักษ์และแกลเลอริสต์สาว ผู้ก่อตั้งหอศิลป์ที่ตั้งชื่อตาม
ชื่อเธอ ‘ไลลา พิมานรัตน์’ ที่เมื่อย้อนกลับไปขณะที่เธอยังไม่ได้ก้าวสู่เส้นทางศิลปะ ไม่มีวี่แววอะไรทั้งนั้น
จากนกัให้ค�าปรกึษาด้านธรุกิจทีเ่ธอจบัเป็นอาชพีหลงัจากทีจ่บการศกึษาชัน้มหาวทิยาลยั แต่ว่ากนัว่าเส้น
ทางชีวิตมักถูกร่างเอาไว้ด้วยใครสักคน เธอเปลี่ยนหมวกจากที่ปรึกษาธุรกิจ ก้าวเข้าสู่วงการศิลปะด้วย
ประสบการณ์ที่เท่ากับศูนย์ มีเพียงความสนใจและไฟร้อนๆ ที่ใครต่อใครเรียกว่าแพซชั่น ก้าวเข้าสู่การ
เป็นภัณฑารักษ์ ก่อนจะกระโดดมาเป็นเจ้าของแกลเลอรีของตัวเองอย่างที่เราเกริ่นไป

แม้ตอนนี้ Lyla Gallery จะหยุดท�าการชั่วคราวเพื่อย้ายสถานที่ตั้ง แต่ไลลาก็ยังไม่หยุดการปฏิบัติ
ภารกิจทางศิลปะ ยังจัดแสดงอีเวนต์ทางศิลปะเฉพาะกิจของหอศิลป์นอกสถานที่ ท�าส�านักพิมพ์ร่วมกับ
มิตรสหายรู้ใจ ท�าโครงการแปลหนังสือวิชาการทางศิลปะและอีกมากมายนับไม่ถ้วน

ในภารกิจที่รัดตัว ไลลายังใจดีให้เราได้เข้ามาพูดคุย แบ่งปันแง่คิด แรงบันดาลใจ และประสบการณ์
ในการท�าหอศิลป์ และการท�างานในฐานะภัณฑารักษ์ และนี่คือหลากหลายถ้อยค�าที่น่าสนใจในวันนั้น

Hang 
in There

เรื่อง: ภำณุ บุญพิพัฒนำพงศ์ ภำพ: อดิเดช ชัยวัฒนกุล
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ทุกวันนี้คุณท�ำงำนศิลปะโดยตรง ทั้งๆ 
ที่ไม่ได้เรียนจบทำงด้ำนศิลปะมำ

ใช่ค่ะ เรียนจบคณะมนษุยศาสตร์ 
เอกภาษาอังกฤษ ที่ มศว ตอนเรียนก็
จะเน้นทางด้านวรรณกรรมเป็นหลัก
มากกว่าศิลปะ

อะไรท�ำให้คุณหันมำสนใจศิลปะ
จริงๆ ก็สนใจศิลปะอยู่แล้ว ตอน

เด็กๆ เราไม่รู้ว่าเราจะประกอบอาชีพ
ในงานสายศิลปะได้ยังไง ยังไม่รู ้จัก
ภัณฑารักษ์ด้วยซ�้า พิพิธภัณฑ์ก็ไม่เคย
ไป ไม่รู้ว่ามันมีสายอาชีพแบบนี้ จะให้
เรยีนโบราณคด ีหรอืประวตัศิาสตร์ศลิป์ 
เรากรู้็สกึว่ามันฟังดูโบราณๆ ยงัไงกไ็ม่รู ้
(หวัเราะ) ก็เลยเรียนในสิง่ทีเ่ราชอบคือ 
ด้านภาษา วรรณกรรม ส่วนศิลปะก็
เป็นความชอบ ชอบอ่านหนงัสอืศลิปะ 
ดูรูปงานมาสเตอร์ ก็ดูมาตลอด

แรงบันดำลใจที่ท�ำให้รู้สึกว่ำชอบศิลปะ
จริงๆ จนต้องจริงจังกับมันคืออะไร

คอืมนัเริม่จากเราชอบดนูัน่แหละ 
แต่ถ้านบัว่าสนใจจรงิๆ จงัๆ เลย น่าเป็น 
จะตอนไปดงูานจรงิของโมเนต์ท่ีอังกฤษ 
คือตอนที่ไปอังกฤษ เราเอ็นจอยและ 
แฮปป้ีมาก เพราะทีน่ัน่มพีพิธิภณัฑ์เยอะ 
และมีอีเวนต์ทางศิลปะตลอด คือเรา
สามารถไปดงูานได้ตลอด มพีพิธิภณัฑ์
ให้ด ูมแีกลเลอรใีห้แวะ เหมอืนเดนิห้างฯ 
น่ะ ย่านช้อปปิ้งอย่าง Oxford Street 
เราอาจจะไปแค่ครั้งนึง แต่พิพิธภัณฑ์
ทั้งหลายเนี่ยไปมากกว่าหนึ่งครั้งทุกท่ี 
ถ้ามีอะไรเราก็จะไปตามดูตลอด ชีวิต
ทุกวันนี้เวลาไปเที่ยวท่ีไหนก็มีแต่เริ่ม
จากการต้ังใจไปเพื่อดูงานศิลปะ ไม่
ค่อยมีอารมณ์อยากไปเที่ยวเอง

ประทับใจอะไรในศิลปะ อะไรที่จับใจจน 
คณุต้องตำมไปดู

อาจไม่ได้เป็นความประทับใจและ 
อาจเป็นความชอบมากกว่า เพราะเรา
ชอบอ่านประวตัศิาสตร์ศลิปะ ชอบการ 
เช่ือมโยงหรอืหาทีท่างของศลิปะว่ามนั
อยูต่รงไหนในประวตัศิาสตร์ สมมตว่ิา
ถ้าเราไปเจองานของโมเนต์ เรากอ็ยากรู้ 
แล้วว่าท�าไมงานของเขาถงึส�าคญั ท�าไม 
งานของแวนโก๊ะห์ งานของดูชองป์ถึง

ส�าคัญ มันเป็นความสนใจล้วนๆ เลย

หลังจำกเรียนจบ คุณเข้ำท�ำงำนใน
แวดวงศิลปะเลยไหม

ยัง เพราะเรายังไม่เก็ตอยู่ดีว่าใน
แวดวงศลิปะเราจะท�าอะไรได้ ตอนจบ
มาก็ไปท�างานอยู่เซ่ียงไฮ้หลายปี ท�า
บริษัทท่ีปรึกษาทางธุรกิจ เป็นอะไรที่
ไม่อยากจะบอกใครเท่าไหร่ (หัวเราะ) 
กเ็ป็นการท�างานเล้ียงชพีเลย ไม่ได้เป็น
ความชอบอะไร

เมืองใหญ่ๆ อย่ำงเซ่ียงไฮ้มันน่ำจะมี 
งำนศิลปะอะไรที่น่ำสนใจอยู่นี่นำ

มีๆ มันก็มีแวดวงของมันอยู่ แต่
ตรงทีเ่ราอยูม่นัไม่ได้หวอืหวา ไม่เหมอืน 
ทีปั่กกิง่ม ี798 Art Zone ใช่ไหม เรา
มโีอกาสเรากไ็ปปักกิง่หลายรอบเพือ่ไป
ดูงาน เซี่ยงไฮ้มันก็จะมีแวดวงศิลปะ
ของมนัอยู่ แต่กไ็ม่ได้ใหญ่เท่าปักกิง่ แต่
กพ็อจะมงีานดีๆ  มาแสดงบ้าง จ�าได้ว่า
มีงานของ ริชาร์ด ลองมาแสดง หรือ
งานของศลิปินดงัๆ ระดบัโลกวนเวยีน
มาอยู่เรื่อยๆ เหมือนกัน จ�าได้ว่ามี
นิทรรศการหมุนเวียนของปิกัสโซ่ด้วย

อะไรท�ำให้เรำมีแพชชั่นถึงขนำดมำเปิด
แกลเลอรีของตัวเอง

ตอนที่ตัดสินใจย้ายกลับมาไทย
เพื่อท�างานทางด้านศิลปะ ตอนแรก
เราตั้งใจว่าจะเรียนต่อและท�างานไป
พร้อมกนั ตอนนัน้กเ็ริม่ท�างานทีแ่กลเลอรี 
ของไทยท่ีดีมากแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ 
เราท�าเป็นผูช่้วยผูจ้ดัการในช่วงปี 2012 
ซึง่สนกุมาก ได้เรยีนรูท้กุอย่างเลย กเ็ลย 
เริ่มรู้แล้วว่านี่แหละชีวิตของเรา รู้สึก
แล้วว่ามันใช่ อยู่มาได้สองปี พอออก
มาก็เริ่ม Curate งานต่างๆ จริงๆ มัน
เป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างเตรียมท�า
แกลเลอรแีหละ เพราะว่าเราวางแผน
เรือ่งแกลเลอรมีาก่อนเป็นปีเหมอืนกนั 

หลงัจำกท�ำงำนมำทัง้ในส่วนของธรุกจิ 
และจำกกำรที่เคยเป็นผู้ช่วยผู้จัดกำรใน
แกลเลอรี แต่พอเป็น Curator นี่ต้อง
เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบำ้ง

ด้วยความทีเ่ราอ่านหนังสอืเกีย่วกบั 
เรื่องพวกนี้ตลอดเวลาอยู่แล้ว สมัยที่

เราเรยีนกค็ดิว่าอ่านไม่น้อยไปกว่าเดก็ทีเ่รียนศลิปะเลย พอ
มันเป็นส่วนนึงของงานที่เราท�า พออยากรู้เราก็หาอ่านอยู่
เรือ่ยๆ อ่านงานโน่นนีน่ัน่เป็นนสิยั เลยไม่ได้รูส้กึว่ามนัมกีาร
ปรับตัวก้าวใหญ่อะไร แต่มันก็มีการอ่านงานที่เป็นทฤษฎี
มากขึ้นเหมือนกัน ช่วงแรกๆ ถึงอ่านเยอะมาก แต่เดี๋ยวนี้
ไม่ค่อยมีเวลาแล้ว

ท�ำไมถึงไปเปิดแกลเลอรีที่เชียงใหม่
เราท�างานกบัศลิปินเชยีงใหม่หลายคน แวะไปเชยีงใหม่

บ่อย พอไปเจอตึกนี้ก็คิดว่า เออ มันท�าแกลเลอรีได้นี่ ก็เลย
ตกลงท�า แต่ถงึจะอยูเ่ชยีงใหม่ เรากไ็ม่ได้มองว่าเป็นแกลเลอร ี
สัญชาติเชียงใหม่นะ ไม่ได้มองว่าเราเป็นแกลเลอรีสัญชาติ 
ไหนเลยด้วย ไม่ได้เป็นสัญชาติกรุงเทพฯ สัญชาติเชียงใหม่ 
หรือว่าสัญชาติไทย ตอนนั้นเราคิดว่าเราจะอยู่ที่ไหนของ
ประเทศนี้ก็ได้

จำกตอนแรกท่ีบอกว่ำสนใจในงำนศลิปะแบบโมเดิร์น แต่ตอนท�ำ 
แกลเลอรีท�ำไมถึงหันมำจัดแสดงงำนแบบคอนเซปชวลไปได้

ตอนเดก็ๆ เรารูจ้กัศลิปะผ่านหนงัสอื และส่วนใหญ่หนงัสือ 
ที่วางอยู่ในบ้านหรือในห้องสมุดก็จะเป็นงานแบบโมเดิร์น 
งานมาสเตอร์พซี เรากจ็ะคุน้เคยกบังานพวกนัน้ โดยเฉพาะ
งานแบบอิมเพรสชั่นนิสม์ แต่นั่นคือจุดเริ่มต้น ตอนเด็กๆ 
ประมาณมัธยมน่ะ แต่พอโตขึ้นเรื่อยๆ เราจะเริ่มรู้ว่าศิลปะ
มนัมหีลายอย่างมากขึน้ พอเราเริม่ศกึษาประวตัศิาสตร์ศลิป์ 
พอความรู้แตกแขนง ความสนใจก็ขยับไปตามสถานการณ์ 
มันก็ซึมซับกับงานแบบคอนเซปชวลไปเอง 

ตอนท�าแกลเลอร ีเราท�าเป็น Contemporary Art  Space 
ไม่ได้จ�ากดัสือ่ แต่เราสนใจงานร่วมสมยัทีอ่าจจะมีเซนส์หรอื
เทสต์ของเราอยู่ มันก็ไม่ได้คอนเซปชวลทั้งหมดนะ แต่เรา
ท�าได้ทุกแบบ งานวิดีโอเราก็โชว์มาแล้ว หนังก็โชว์มาแล้ว 
ศลิปะจดัวาง งานประติมากรรม งานจติรกรรมกแ็สดงหมด

อะไรคือหลักกำรตัดสินใจเลือกศิลปินมำแสดงในแกลเลอรี
มีสองอย่างคือ ถ้าเป็นนิทรรศการกลุ่มก็แน่นอนว่าถ้า

ใครท�างานเข้ากบัธมีทีเ่ราอยากท�าตอนนัน้ แต่นทิรรศการเดีย่ว 
ก็จะดูเร่ืองที่เราอยากจะพูดถึงงานของศิลปินคนน้ีโดยตรง 
หรอืเราอยากพดูถงึคอนเซปต์นีผ่้านศลิปินคนนี ้วธิคีดิก็จะมี 
อยูแ่ค่นีแ่หละ โอเค บางทที�างานแสดงเด่ียวเรากไ็ม่สามารถ
ก�าหนดได้ทกุอย่าง อย่างถ้าเป็นของศลิปินทีม่ชีือ่เสยีง เราก ็
ไม่สามารถบอกให้เขาท�างานแบบนั้นแบบนี้ เราก็ต้องหา
ที่ทางของงานศิลปินคนนั้นให้ได้ว่ามันควรจะอยู่ตรงไหน

Lyla Gallery เป็นคอมเมอร์เชยีลแกลเลอรหีรอืแกลเลอรี 
แบบไหน

เราไม่ได้มีความคิดในแง่ลบว่ามันเป็นหรือไม่เป็น มัน
ก็พูดยากว่าอะไรจะจ�ากัดความเป็นคอมเมอร์เชียล แต่
แน่นอนว่าเราเลีย้งหอศลิป์ด้วยการขายงานเพยีงอย่างเดยีว 
และเราก็เข้าใจดีว่างานที่เราสนใจค่อนข้างขายล�าบาก
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พดูถึงบทบำทของ Curator กับ ภณัฑำรกัษ์ 
จริงๆ แล้วมันก็เป็นค�ำเรียกต่ำงภำษำ  
แต่ที่จริงมันตำ่งกันไหม

ความจริงไม่ได้ต่าง คือสิง่เดียวกนัเลย 
เพยีงแต่ว่าการรบัรูค้นรูส้กึว่ามนัแตกต่าง 
คือถ ้าเราใช ้ค�าภาษาไทยมันก็คือค�า 
ค�าเดยีวกนั เพยีงแต่ถ้าเราพดูถงึภัณฑารกัษ์ 
คนจะนึกถึงคนที่ท�างานพิพิธภัณฑ์มาก 
กว่า จะคดิว่าเป็นคนเกบ็ของเก่า ดแูลของ 
เก่าในพิพิธภัณฑ์ แต่ตามหลักการแล้ว 
มนัเป็นสิง่เดยีวกนั อาชพีสายงานเหมอืน
กัน ไม่ได้ต่างกัน

แต่ Curator บำงคนกไ็ม่อยำกให้คนเรยีก
วำ่ ‘ภัณฑำรักษ์’ เพรำะคนส่วนใหญ่อำจ
คิดวำ่เป็นอำชีพที่มีไว้เฝำ้ของโบรำณ

เรือ่งของเรือ่งกค็อื ไม่ว่าจะภณัฑารกัษ์ 
ร่วมสมัย หรือภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์ก็
แล้วแต่ ทุกสายงานมันเหมือนกัน แต่
ปัญหาก็คือภัณฑารักษ์ร่วมสมัยบ้านเรา
ไม ่มีของให ้ เก็บจนเก ่าไง เราไม ่มี
พิพิธภัณฑ์ที่สะสมงานศิลปะร่วมสมัย 
เพราะฉะนัน้เราจะไม่เคยเจอภัณฑารกัษ์ 
หรือ Curator ที่จะต้องดีลงานกับการที่
ต้องไปนัง่เชด็ปัดฝุน่ออกจากงานจติรกรรม 
ใช่ไหม? Curator งานศลิปะร่วมสมยัเอง
ก็ไม่ได้แค่สร้างนิทรรศการ ไม่ได้แค่
อธิบายงานอย่างเดียว ถ้ามันเป็นแบบ 
ฟูลสเกล คือเรามีพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัย
สะสมงาน Curator พวกนี้จะต้องดีลกับ
การเก็บรักษา อย่างเช่นว่าจะต้องเก็บ
งานอยู่ในอุณหภูมิเท่าไหร่ ต้องจัดเก็บ
งานวิดีโอยังไง งานศิลปะจัดวางยังไง 

คุณมองแวดวงศิลปะเมืองไทยในปัจจุบัน
วำ่เป็นยังไงบำ้ง

เราว่ามันมีความย้อนแย้งเยอะ คือ 
เรามีศิลปินเยอะ แต่รู้สึกว่ามันขาดๆ 
แหว่งๆ เกินๆ เช่น เราไม่มีภัณฑารักษ์
เพียงพอ เราไม่มีพิพิธภัณฑ์เพียงพอ  
ส่วนแกลเลอรนีีค่ดิว่าดขีึน้ มปีรมิาณและ
ความหลากหลายมากข้ึน ซ่ึงเรามองว่า
มนัเป็นทศิทางทีด่ ีแต่เราไม่มนีกัวชิาการ 
ไม่มีนักวิจารณ์ศิลปะ เราก็เลยไม่รู้ว่าจะ
รู้สึกกับมันยังไง เรียกว่ามันยังพัฒนาได้
อีกเยอะดีกว่า บางทีรู้สึกว่ามันเดินหน้า 
บางทีรู้สึกว่ามันถอยหลัง บางทีรู้สึกว่า
มันก�้ากึ่ง คือจะบอกว่าประเทศไทยไม่มี
ตลาดศิลปะเลยก็ไม่ใช่นะ มันก็มี ไม่ว่า
จะเป็นศิลปะร่วมสมัยหรือไม่ร่วมสมัย 
แล้วก็ไม่ใช่ว่าคนไม่มีก�าลังซ้ือนะ คือถ้า
พูดถึงนักสะสมงานศิลปะร่วมสมัยที่

สะสมแบบซีเรียสน่ะ คงมีไม่เกินนับน้ิว
มอืเดยีวนัน่แหละ แต่ว่าถ้าแบบพดูถึงคน
ที่อยากซ้ืองานศิลปะและยอมจ่ายก็มีไม่
น้อยเลยล่ะ

ในฐำนะที่ท�ำแกลเลอรี คุณคิดว่ำควำม
ท้ำทำยของมันอยู่ตรงไหน

หนึ่งก็คือจะท�ายังไงให้มันพัฒนา  
ถ้าถามเรา ด้วยความที่ท�าแกลเลอรีเอง
ด้วย เราก็อยากเห็นภาพรวมของแวดวง
ศิลปะที่มันมีระบบที่สมบูรณ์ขึ้น เช่น มี
การซือ้ขายงาน มกีารท�างานแบบมอือาชพี 
มีการดีลงานกันแบบจริงจัง คนดูก็ให้
ความส�าคัญกับศิลปะแบบจริงจัง คือ 
เมื่อก่อนคนจะดูศิลปะไม่รู้เรื่อง ไม่สนใจ 
ไม่ใส่ใจ สุดท้ายไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี เราก็
จะกลับมาพูดเรื่องเดิมว่า จะท�ายังไงให้
คนเข้าใจในศิลปะ เรารู้สึกว่าอันน้ีเป็น 
สิ่งที่ส�าคัญ ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นว่า
ท�ากันเองดูกันเอง วนเวียนกันเอง เรา
เลยรู้สึกว่าการที่ท�าให้คนเข้าถึงให้ได้
มากๆ เข้าใจได้มากขึ้น หรือชวนให้คนดู
เปิดใจมากขึ้น เปลี่ยนทัศนคติที่รู้สึกว่า
ศลิปะเป็นอะไรทีไ่ม่รูเ้รือ่ง ต้องปีนบนัไดด ู
เป็นแค่ของสวยๆ งามๆ พอเจออะไรทีไ่ม่ 
สวยกเ็ลยไม่เปิดใจ จะเดนิไปเจองานวดิโีอ 
ก็แบบ อะไรวะ ไม่เห็นเก็ต เรารู้สึกว่า 
อนันีแ้หละ คอืความท้าทายทีส่�าคญัทีสุ่ด

ในช่วงชวีติ คณุอยำกจะเห็นอะไรเกดิขึน้ใน
แวดวงศิลปะไทย

เรากอ็ยากจะเหน็การสนบัสนนุงาน
ด้านศิลปะร่วมสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะ
จากทางภาครัฐ เราอยากเห็นนโยบายที่
ให้ความส�าคัญกับศิลปะร่วมสมัยจริงๆ 
จังๆ และอยากเห็นการศึกษาด้านศิลปะ
ที่ดีขึ้น เห็นศิลปินรุ่นใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ
มากขึ้น อยากจะเห็นพิพิธภัณฑ์ของรัฐที่
สะสมงานศิลปะร่วมสมัยของประเทศ 
ไทย เหมือนอย่างหอศิลป์แห่งชาติของ
สงิคโปร์ (Singapore Art Museum) ไม่
อยากให้เป็นเหมือนอย่างทุกวันน้ีที่เวลา
อยากจะดูงานศิลปินไทยคนส�าคัญๆ แต่
ต้องบินไปดูที่ต่างประเทศแทน  

เพรำะไม่ได้เลือกแสดงงำนที่จะต้องขำยได้?
ใช่ เวลาเรารนัสเปซ มนัก็จะมไีอเดียอยูว่่างานไหน

ท่ีเราอยากจะท�า เพราะงานทุกงานท่ีเราท�า เราคิดว่า
ค่อนข้างขายยากอยูร่ะดบันงึ ปกตงิานศลิปะมนักข็ายไม่
ได้ง่ายๆ ย่ิงกับงานศิลปะที่เราท�าก็ย่ิงไม่ง่ายไปกันใหญ่ 
พอช่วงไหนที่แกลเลอรีแบบหืดข้ึนคอแล้ว เราจ�าเป็น
ต้องมีรายได้มาจุนเจือ เราก็อาจท�าแนวท่ีไม่ถึงกับเป็น
งานขาย แต่เป็นอาร์ตแฟร์ อีเวนต์ หรอืหากจิกรรมอะไร
ที่ท�าให้มีรายได้มาจุนเจือแกลเลอรีต่อไป

สำมำรถพูดได้ไหมว่ำเรำ ‘อยู่ได้’
ก็อยู่ได้นะ อยู่ได้ด้วยการจัดการ จัดสรร แน่นอน

ว่าไม่ได้ถึงขนาดสมบูรณ์แบบ คืออยู่ได้ แต่ก็เหนื่อย  
หืดขึ้นคอเหมือนกัน บางช่วงชีวิตล�าบาก แกลเลอรีจน
มากเลย คือก็ยากแหละ มันไม่ง่าย เหนื่อยมากด้วย 

อย่ำงแกลเลอรีนี่บอกได้ไหมว่ำเป็นธุรกิจอย่ำงหนึ่ง หรือ
ท�ำด้วยแพชชั่นอย่ำงเดียว

ก็เป็นธุรกิจได้ คือถ้ามีนักลงทุนเดินมาบอกว่า  
ผมอยากท�าคอมเมอร์เชียลแกลเลอรี ท�าให้มันมีรายได้ 
พูดได้เลยว่าท�าได้ เพียงแต่ก็ต้องมีทุนนะ อยากได้แผน
ธุรกิจนี่บอกได้เลย เราท�าให้ได้ แต่ถ้าเป็นตัวเราเอง  
เราท�าไม่ได้ เราไม่มีทุน เราไม่ได้อยู่ในสถานะท่ีจะท�า
แบบนั้นได้ แต่ถ้ามีมหาเศรษฐีเดินมาบอกว่าอยากท�า
แกลเลอรี เราบอกเลยว่าจริงๆ มันท�าได้ ก็อย่างที่บอก
แหละ มันยาก มันใช้เวลา มีเรื่องจุกจิกเยอะ มันไม่มี 
นักลงทุนคนไหนหรอกท่ีอยากจะมาลงทุนกับแกลเลอรี 
ความเสี่ยงมันสูง มันต้องเป็นคนที่ใจรัก 

จริงๆ มันก็มีคนที่ท�าแกลเลอรีเป็นธุรกิจ กับคนที่
ท�าแบบเป็นแพชชั่นของเขา และเอาเข้าจริงถ้าเราดู
ทิศทางงานของเขา ก็จะรู้ว่ามันต่างกัน มันมีน้อยคนนะ
ที่จะลงทุนท�าธุรกิจแล้วมาท�าแกลเลอรีน่ะ

ถ้ำงำนศิลปะร่วมสมัยขำยยำก พอจะบอกได้ไหมว่ำคุณ 
มีวิธีกำรขำยมันยังไง ต่ำงกับกำรขำยงำนปกติทั่วไปไหม

มันเป็นเรื่องของการจัดการมากกว่า โอเค คือเรา
อาจจะไม่ค่อยชอบขายงานหรอก ถ้าเลือกได้เราก็อยาก
มีคนมาขายงานให้เรา แต่ท่ีผ่านมา เราเป็นแกลเลอรี
เลก็ๆ ทีม่ทีนุไม่มาก เราไม่สามารถจ้างคนมาขายงานให้
เราได้ หลายๆ คร้ังเราก็ต้องดีลงานและปิดงานด้วย 
ตัวเอง ก็ต้องใช้พลังงานเยอะ ก็เหนื่อย โดยเฉพาะ 
การดีลกับสถาบัน มิวเซียม หรืออะไรอย่างนี้ 

การขายงานให้นกัสะสมส่วนตวัมนัไม่ยาก ไม่เหนือ่ย 
เท่าไหร่ ง่ายๆ สนกุ สบายๆ แต่ท้ายทีสุ่ด คนท�าแกลเลอรี
หรือภัณฑารักษ์ เราก็อยากจะเห็นงานของศิลปินที่เรา
ท�างานด้วย งานที่เราจัดได้ไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ ถูกไหม? 
ซึ่งกระบวนการที่จะท�าให้มันเกิดสิ่งเหล่านั้นมันเหนื่อย
และใช้พลงังานเยอะ ซึง่การเสนองานขายให้พพิธิภณัฑ์
แต่ละที บางรอบกินเวลาเป็นปีเลย อย่างพิพิธภัณฑ์
ล่าสุดที่ซื้องานเราไปคือ Singapore Art Museum  
งานชุด Trance หรืออย่างงานของ อาจิณโจนาธาน 
อาจิณกิจ ก็ไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ MAIIAM 

01
Silencet No More, 
Paphonsak La-or, 2015

02
In Memories of Russamee 
Rungjang “Mother”
Arin Rungjang, 2016
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Infocanvas

ในยุคสมัยต่างๆ ที่ผ่านมาของโลกศิลปะ ล้วนมีผลงานที่เปี่ยมพลัง โดดเด่น และเป็นที่ยอมรับของ
ผู้คนจนกลายเป็น ‘ไอคอน’ ในหน้าประวัติศาสตร์ ซึ่งจ�านวนไม่น้อยเป็นแนวคิดสุดล�า้ที่ตัวศิลปิน
เพียงคนเดียวอาจไม่สามารถผลิตงานชิ้นใหญ่ได้เท่ากับสิ่งที่อยู่ในจินตนาการ จึงเป็นที่มาของการ
มองหาทีมงานที่ไว้วางใจ ในการผันความคิดของศิลปินให้ออกมาเป็นศิลปะวัตถุที่ยิ่งใหญ่ท่ีผู้คน
สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้จริง

EARLY
ใน ‘Dutch Golden Age paintings’ ช่วงเวลาที่รุ่งเรืองที่สุดในประวัติศาสตร์ศิลปะ
ของเนเธอร์แลนด์ ชาวดัตช์กลายเป็นผู้น�าในการพัฒนางานจิตรกรรมหลากหลาย
ประเภท ทั้งหุ่นนิ่ง ภาพทิวทัศน์ ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ใหม่มากในศิลปะตะวันตก ศิลปินที่
โด่งดังในยุคนี้จึงล้วนมีลูกศิษย์ลูกหาหรือจ้างวานลูกมือนับสิบช่วยอยู่เบื้องหลังในการ
ผลิตไอเดียของศิลปินให้ออกมาเป็นชิ้นงาน

BEFORE 50s
เป็นยุคของศิลปะที่เรียกว่า Dada ปฏิเสธแนวคิดแบบตรรกะและเหตุผล มุ่งเน้นใน
การเสนอความไร้สาระไร้เหตุผล ต่อต้านค่านิยมของชนชั้นกลาง ต่อต้านสงคราม  
ความรุนแรง ความเป็นชาตินิยม ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นต้นเหตุของสงครามที่น�าพา 
ความตายและความทุกข์ยากมาสู่ผู้คน เช่น มาร์แซล ดูชองป์ ที่เอาข้าวของธรรมดา
มาท�าให้กลายเป็นศลิปะโดยแทบไม่ปรงุแต่งหรอืเปลีย่นแปลงอะไร ท้าทายแนวคดิเดมิ
อย่างห้าวหาญ เช่น ‘Fountain’ (1917) โถฉีธ่รรมดาทีว่างหงายบนแท่นโชว์ ซึง่กลายเป็น  
งานชิ้นเอกของเขาไปเลย

60s
ยุคแห่งคอนเซปชวลอาร์ต (Conceptual Art) ท่ีมุ่งเสนอกรอบความคิดของศิลปิน
มากกว่าสุนทรียะหรือความงาม ศิลปินยุคนี้เอาวัสดุมาเสนอในรูปแบบที่แตกต่าง เอา
เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือสิ่งที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับงานศิลปะมาใช้ท�างาน เช่น ‘One 
and Three Chairs’ (1965) ของ โจเซฟ โคซุธ ภาพถ่ายเก้าอี้ขนาดเท่าจริงและ
กระดาษขนาดใหญ่ที่พิมพ์ความหมายของค�าว่าเก้าอี้จากพจนานุกรม ซึ่งจะเปลี่ยนไป
ทุกครั้งที่เปลี่ยนสถานที่แสดงงาน โดยทีมงานของพิพิธภัณฑ์สามารถเลือกเก้าอี้เองได้ 
เพราะแนวคิดของงานอยู่ในความหมายที่ศิลปินได้ให้ไว้แล้ว  

แอนดี ้วอร์ฮอล ศลิปินป๊อปอาร์ตชือ่ดงักม็ทีมีงานทีช่่วยสร้างสรรค์งาน เขาเปิดสตูดโิอ 
และเรียกมันว่า ‘The Factory’ มีทีมงานมากมายร่วมผลิตผลงานศิลปะที่หลากหลาย

NOW
เราก�าลังอยู่ในยุคของศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art) ที่ส่วนใหญ่ศิลปินจะไม่ได้
ท�างานศลิปะแบบใดแบบหนึง่ แต่เป็นการผสมผสานหลากหลายแนวทาง ได้รบัอิทธพิล
จากประเด็นในระดบัสากลและเทคโนโลยขีองโลกสมยัใหม่ ศลิปะร่วมสมยัเป็นส่วนหนึง่ 
ของบทสนทนาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับกรอบคิดของเนื้อหาขนาดใหญ่ เช่น 
อัตลักษณ์ของปัจเจกชน ตวัตนทางวัฒนธรรม ครอบครวั ชุมชน และความเป็นชนชาติ

อย่างเจฟฟ์ คูนส์ที่น�าวัตถุดาษดื่นมาผลิตซ�้าในรูปแบบที่แตกต่างออกไป เช่น ลูกโป่ง
เป่าลมที่บิดเป็นรูปสัตว์ถูกน�ามาท�าใหม่ด้วยสแตนเลสขัดเงามันวับขนาดมหึมา ก็ม ี
สตูดิโอที่เต็มไปด้วยผู้ช่วยที่เชี่ยวชาญในการผลิตด้านต่างๆ มากกว่า 140 คน ที่ช่วย
ผลิตงานนับร้อยให้เขาในคราวเดียวเพื่อให้ไอเดียถูกผลิตออกมาให้คนได้สัมผัสจริงๆ

หรือศิลปินจีนผู้ทรงอิทธิพลอย่าง อ้าย เว่ยเว่ย ก็เช่นกัน งานอันโด่งดังของเขาที่ชื่อว่า 
‘SunflfIower Seeds’ (2010) เมลด็ทานตะวนัท�าจากกระเบือ้งเคลอืบเขยีนลายด้วยมอื
ทีละเมล็ดๆ จ�านวนแปดล้านเมล็ด ก็มีทีมงานที่เขาไว้วางใจช่วยผลิตขึ้นมา สิ่งส�าคัญ
ของช้ินงานจึงไม่ได้อยู่ที่ตัววัตถุเท่านั้น แต่อยู่ท่ีความคิดของศิลปินที่สร้างสรรค์งาน
แต่ละชิ้นขึ้นมา  

เมื่อควำมคิดและจินตนำกำรยิ่งใหญ่ทรงพลัง
ศิลปินจึงต้องมีทีมงำนที่ไว้ใจช่วยในกำรผลิต

เรื่อง: ภำณุ บุญพิพัฒนำพงศ์ ภำพ: SAHRED TOY
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02

03

Trend

It’s Big 
It’s a Must 
It’s the Biennale

ส�าหรับคนที่ชื่นชอบศิลปะอยู่เป็นทุนเดิม น่าจะคุ้นห ู
กับช่ือและคุ ้นตากับภาพของงาน ‘เบียนนาเล่’  
(Biennale) กันอยู่พอสมควรในฐานะงานแสดง
ศิลปะที่โด่งดังที่สุดของโลก ซ่ึงเมืองหลวงของ
แต่ละประเทศในโลกก็ล้วนแล้วแต่มีงานเบียนนาเล ่
ด้วยกันทั้งนั้น

ท�ำควำมรู ้จักเทศกำลเบียนนำเล ่
จำกประวัติศำสตร์ในกรุงเวนิส 
จนถึงกรุงเทพฯ ในปีที่ก�ำลังจะถึง! 

เรื่อง: พรชนก ตันรัตนพงศ์
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หลังจากที่ต้องดูงานเบียนนาเล่ 
ของเมอืงต่างๆ ผ่านอนิเทอร์เน็ต หรอืเกบ็
เงินบินไปดูถึงที่ โดยเฝ้ารอว่าเมื่อไหร ่
กันนะทีบ้่านเราจะมีงานเบยีนนาเล่กบั
ใครเขาบ้าง 

แล้วการรอคอยก็จบลง! เพราะ
ในป ี  2018 ที่ ก� าลั งจะมาถึ งนี้ 
ประเทศไทยเราก�าลังจะมี ‘Bangkok 
Art Biennale’ เป็นครั้งแรก ซึ่งจะ 
จดัขึน้ระหว่างเดอืนพฤศจกิายน 2018 
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2019 ธีมงานคือ 
‘สุขสะพรั่ง พลังอาร์ต’ หรือ ‘Beyond 
Bliss’ สถานที่จัดงานจะกระจายอยู ่
รอบๆ ตัวเมืองกรุงเทพ เช่น วัดพระ- 
เชตพุนวมิลมงัคลารามราชวรมหาวหิาร 
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อาคาร
โบราณของบริษัทอิสต์เอเชียติก รวม
ถึงพื้นที่ใจกลางเมือง เช่น หอศิลปะ
วัฒนธรมแห ่ งกรุ ง เทพมหานคร 
สวนลมุพิน ีและย่านศนูย์การค้าใหญ่ๆ 
ในบริเวณสยามและสามย่าน

เพ่ือเป็นการเตรียมตัวส�าหรับด ู
งาน Bangkok Art Biennale เราก็ 

ยังถูกน�าไปเป็นธีมหลักของงานเบียนนาเล่ใน
ประเทศต่างๆ อีกด้วย งานที่แสดงในเบียนนาเล่
จึงมักสะท้อนปัญหาตามแต่ละท้องถิ่นในแต่ละ
ช่วงเวลา เบียนนาเล่จึงถือเป็นอีกพื้นที่หน่ึงที่ช่วย
สะท้อนเรื่องราว ปัญหาในแต่ละพื้น (ประเทศไทย
ในปีหน้ามีธีมว่า ‘สุขสะพร่ัง พลังอาร์ต’ หรือ  
‘Beyond Bliss’ คือการพูดถึงนิยามของความสุข
ที่มีหลายมิติ คงต้องรอดูกันว่าศิลปินจะสร้างสรรค์
ผลงานออกมาเป็นอย่างไร ให้คนดูอย่างเราได้เสพ
สุขเสพศิลป์กัน)

ความส�าเร็จของเวนิสเบียนนาเล่กลายมา 
เป็นโมเดลในการจัดงานเทศกาลศิลปะท่ัวโลก  
จากเซาเปาลู ประเทศโปรตุเกส ประเทศฝรั่งเศส  
ประเทศเยอรมนี แถบประเทศเพ่ือนบ้านเราก็มี 
ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซีย นอกจากจะ 
ท�าให้เมอืงกลายเป็นเมอืงแห่งศลิปะทีเ่ป็นกระแสฮติ 
กันทั่วโลกตอนนี้ ทั้งยังสร้างรายได้เข้าประเทศอีก
เป็นกอบเป็นก�า ซึง่อย่างของไทยกม็กีารคาดการณ์
ไว้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาดูงานมากกว่า 
3,300,000 คนตลอดระยะเวลาจัดงาน!

แน่นอนว่า การจัดงานสเกลขนาดนีแ้ละระยะเวลา 
นานขนาดน้ีกต้็องใช้เงนิอย่างมหาศาล ทัง้ค่าขนส่ง 
ค่าตดิตัง้งาน ผูจ้ดังานจงึต้องพยายามหาผูส้นบัสนนุ 
มาช่วยเร่ืองค่าใช้จ่ายต่างๆ ซ่ึงผู้สนับสนุนส่วน
ใหญ่ที่เข้ามาช่วยก็คือรัฐบาลของแต่ละประเทศ
นั่นแหละ อาจมีบางประเทศหรือศิลปินบางคนที่มี
ภาคเอกชนคอยสนับสนุน เพราะการจัดแสดงงาน
ก็ถือเป็นเครื่องมือในการแสดงถึงความส�าเร็จทาง
วัฒนธรรม ความสามารถของศิลปินในประเทศ 
และยังเป็นหน้าเป็นตาของประเทศอีกด้วย ใน
ไทยเองก็ได้ทุนในการจัดงานมาจากหลายที่เช่นกัน

ได้ยนิเท่านีก้ร็ูส้กึตืน่เต้นไม่น้อยทีว่งการศลิปะ
บ้านเราก�าลังจะมีมหกรรมแสดงศิลปะร่วมสมัย
ขนาดใหญ่เกดิขึน้เป็นครัง้แรก แน่นอนว่านอกจาก 
จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว ยังช่วยเปิดพื้นที่และ
ปลุกกระแสวงการศิลปะไทยให้มีแรงกระเพื่อม 
มากขึ้น น่าตื่นเต้นน่าดูใช่ไหมล่ะ! 

ควรมาท�าความรู้จักกับ ‘เบียนนาเล่’ กันเสีย
หน่อย มันแปลว่าอะไร และงานนีค้อือะไร ท�าไม
ใครๆ ก็พูดถึง ท�าไมใครๆ ก็อยากไป ฯลฯ

‘เบียนนาเล่’ เป็นภาษาอติาล ีมคีวามหมาย
ว่า ‘ปีเว้นปี’ ค�านีฮ้ติขึน้มาเมือ่มกีารจัดมหกรรม
ศิลปะร่วมสมัยเวนิสเบียนนาเล่ (Venice  
Biennale) ประเทศอิตาลี ครั้งแรกในปี 1895 
ซึ่งงานเวนิสเบียนนาเล่จัดขึ้นทุกสองปี

เหตุที่งานต้องจัดปีเว้นปีก็เพราะงานมี
สเกลใหญ่ ศิลปินมาร่วมงานเป็นร้อยๆ สถานที่ 
แสดงงานก็กระจายอยูร่อบเมอืง จงึต้องใช้เวลา 
ในการจัดเตรียมนานกว่าจะเกิดเป็นงานใน
แต่ละครั้งขึ้นมา 

หลงัจากเวนสิเบยีนนาเล่เริม่ประสบความ
ส�าเร็จและเป็นที่รู้จัก ค�าว่า ‘เบียนนาเล่’ ก็
กลายเป็นเทรนด์ที่เมืองต่างๆ เอามาตั้งชื่องาน
เทศกาลศิลปะร่วมสมัย โดยค�าจะถูกน�าไปรวม
เข้ากับชื่อเมืองที่จัดงาน

หลายคนคงมีค�าถาม ว่างานศิลปะใหญ่
ยักษ์อย่างเวนิสเบียนนาเล่มีที่มายังไง ก็ต้อง
พาย้อนไปเมื่อ 122 ปีก่อน สภาเทศบาลเมือง
เวเนเทียนต้องการจัดงานแสดงศิลปะเพื่อ 
เฉลมิฉลองครบรอบ 25 ปี พธิรีาชาภเิษกระหว่าง
กษัตริย์อุมแบร์โตที่หนึ่ง และราชินีมาเกอริตา  
แห่งซาวอย ซึง่แม้จะจดัเป็นคร้ังแรก แต่ผูเ้ข้าชม 
ก็มีมากถึง 224,000 คน! ในงานครัง้แรกๆ ท่ีจดัจะ 
มเีพยีงผลงานของศลิปินชาวอติาเลยีน แต่ต่อมา 
ในปี 1907 เบลเยยีมกเ็ป็นประเทศแรกทีก้่าวเท้า 
ร่วมสร้างพาวิลเลี่ยนถาวรในเวนิสเบียนนาเล่ 
จนหลังสงครามโลกคร้ังที่สอง ประเทศอื่นๆ 
ทยอยกันมาเข้าร่วมเพิ่มเติมอีก ซึ่งในปัจจุบันมี 
พาวลิเลีย่นทัง้หมด 30 ประเทศ ซึง่ประเทศไทย 
เราก็เป็นหนึ่งในนั้น ศิลปินไทยที่เคยไปร่วม 
แสดงงานกเ็ช่น ฤกษ์ฤทธิ ์ตรีะวนชิ เมือ่ปี 1993 
ซึ่งเขานี่เองที่เป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาของงานที่
จะจัดในกรุงเทพฯ

แต่นอกจากเพื่อเฉลิมฉลองพิธีราชาภิเษก
แล้ว อกีเป้าหมายหลกัของงานเวนสิเบยีนนาเล่ 
คือการ ‘เปิดพื้นที่การค้าแห่งใหม่’ ของศิลปะ
ร่วมสมยั และเป็นการผลกัดนัให้เวนสิกลายเป็น 
เมอืงท่องเทีย่วทัง้ด้านเศรษฐกจิการค้า ช่วยฟ้ืนฟ ู
เมอืงให้คกึคกัอกีด้วย ซ่ึงกส็มใจ เพราะตัง้แต่นัน้ 
มาในทุกครั้งที่จัดงานเวนิสเบียนนาเล่ จะมีทั้ง
ผู้คนในแวดวงศิลปะ ผู้ชื่นชอบในศิลปะ และ
นักท่องเท่ียวมากมายแห่แหนกันไปรวมตัวกัน
อยู่ท่ีเมืองเวนิสมากกว่า 450,000 คน ตลอด
ระยะเวลาหกเดือนที่จัดงาน

เวนิสเบียนนาเล่ใหญ่และมีพื้นที่มากมาย 
ก็จริง แต่ก็ไม่ใช่ว่าใครจะมาแสดงงานก็ได้ 
ศิลปินท่ีมาแสดงงานล้วนผ่านการคัดเลือกมา
อย่างดี และงานแต่ละครั้งก็จะมีธีมที่แตกต่าง
กันไป ส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้บริบทการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม ความเป็นมนุษย์ ซึ่งธีมเหล่านี้ 

01
ประติมำกรรมรูปมือขนำดใหญ่ท่ีโผล่
พ้นมำจำกคลองเวนสิ ของศลิปินชำว 
อิตำเลียน ลอเรนโซ ควินน์ (Lorenzo 

Quinn) ผลงำนมีช่ือว่ำ Support 

ตั้งอยู ่ที่ โรงแรม the ca’ sagredo 
ตัวงำนดูคล้ำยกับประคับประครอง
อำคำรแห่งนี้อยู่ ซึ่งศิลปินต้องกำร
พูดถึงกำรกระท�ำของมนุษย ์ต ่อ 
สิ่งแวดล้อม งำนชิ้นนี้ยังถือเป ็น
ไฮไลท์ของงำนเวนิสเบียนนำเล่ ใน 
ปี 2017 นี้ด้วย 

02
งำนวิดีโอ อำร์ต และศิลปะะจัดวำง 
ของ Cécile B. Evans ชื่อผลงำน 
What the Heart Wants จัดแสดง
ในงำนเบอร์ลินเบียนนำเล่ ปี 2016  

โดยแสดงอยู ่ ในห ้อง โถงป ิดมืด 
ผู ้ ชมต ้ อง เ ดิ นลงบั น ไ ด ไปตำม 
ทำงเดินที่สร้ำงไว้รอบข้ำงล้อมด้วย
น�้ำ ซึ่งตัวผลงำนพยำยำมพูดถึง
ชีวิตยุคดิจิตอลว่ำเข้ำมำมีผลต่อตัว
เรำอย่ำงไรบ้ำง

03
งำนศิลปะส่ือผสมและศิลปะจัดวำง 
โดย สมบญุ หอมเทียนทอง จดัแสดง
ใน ศำลำไทย งำนเวนิสเบียนนำเล่  
ปี 2017 ในนิทรรศกำร “Krung 

Thep Bangkok” ว่ำด้วยบรบิทสงัคม
ไทย ผ่ำนวัตถุสิ่งของต่ำงๆ



Serindia 
Gallery OP 
Garden 
จำกบ้ำนเก่ำสู ่หมุดหมำยใหม่
ของวงกำรศิลปะ
ใจกลางย่านแก่เก่าที่กรุ่นกลิ่นอายวิถีชีวิตของคนยุคอดีตอย่างซอยเจริญกรุง 36 นอกจากร้านอาหาร
หลากสัญชาติที่ เรียงรายละลานตาลิบแนวถนนแล้ว อีกหนึ่งจุดหมายน่าสนใจท่ีคนรักงานศิลปะควรหา
โอกาสมาเยี่ยมเยือนให้ได้สักครั้งหน่ึงก็เห็นจะเป็นหลังนี้

บ้านไม้สีครีมทรงสวยซึง่เป็นทีต่ัง้ของ ‘เซรนิเดยี 
แกลเลอรี’ สาขา โอพี การ์เดน หอศิลป์ขนาดย่อมที่ 
ก่อตัง้โดย เชน สวุกิะปกรณ์กลุ ชายหนุม่ผูค้ร�า่หวอด
ในวงการหนังสือศิลปะมานานนับสิบปี

ย้อนกลบัไป ก่อนทีแ่กลเลอรแีห่งนีจ้ะก�าเนดิขึน้ 
ที่ตั้งดังกล่าวเคยเป็นบ้านเก่าของ นายแพทย์บุญส่ง 
เลขะกุล ผู ้มีบทบาทส�าคัญด้านการบุกเบิกการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาก่อน รวมไปถึงยัง
เป็นที่ท�าการของ ‘สมาคมนิยมไพร’ ซึ่งท่านได้ก่อตั้ง 
ขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยเพื่อการรณรงค์
ด้านป่าไม้และสัตว์ป่า ท�าให้บ้านไม้หลังนี้ไม่เพียง
มีรูปลักษณ์ที่สวยงามแต่ยังเต็มไปด้วยร่องรอยของ
ประวัติศาสตร์ คุณเชนเล็งเห็นว่าสอดคล้องและ 
มีบริทบทเกี่ยวข้องกับงานที่ท�าอยู ่ นั่นก็คือตัว 
ส�านักพิมพ์หนังสือศิลปะ Serindia จึงได้ตัดสินใจ 
น�าประสบการณ์กว่า 20 ปีในด้านส�านักพิมพ์และ 
ธรุกจิหนงัสอืศลิปะ ทีแ่ต่เดมิอยูเ่พยีงบนหน้ากระดาษ 
มาน�าเสนอในรูปแบบของ ‘หอศิลป์’

ถงึงานแสดงทีจ่ดัทีห่อศลิป์แห่งนีจ้ะมีหลากหลาย 
รูปแบบ ตั้งแต่ ภาพถ่าย จิตรกรรม ประติมากรรม 

งานออกแบบดีไซน์ งานวิชาการ ไปจนถึงงานที่
เกี่ยวข้องกับหนังสือ และหลากหลายด้านสัญชาติ
ของศิลปิน ทว่าจุดร่วมส�าคัญอย่างหนึ่งที่คุณเชน
เน้นย�า้ในการคดัเลือกผลงานเข้ามาจดัแสดง น่ันก็คือ 
ผลงานต้องมคีณุภาพ มคีวามตัง้ใจ และมทีศิทางเป็น
ของตัวเอง โดยทางแกลเลอรีก็จะใช้ประสบการณ์ที่
สั่งสมมาในการช่วยตีโจทย์ด้านการน�าเสนอ เพื่อให้ 
ศลิปินสามารถครองใจผูช้ม และสร้างความก้าวหน้า
ในอาชพีให้กบัตนเองได้ ซึง่ทีผ่่านมากมี็ผลงาน ทีเ่คย 
แวะเวียนมาสร้างรอยประทับในใจผู้ชมเรียกว่า
จ�านวนไม่ใช่น้อย เช่น งานภาพถ่าย Platinum Prints 
ของ Hamid Sardar Afkhami ในชุด Mongolia 
งานจิตรกรรมของคุณอธิพงศ์ ภาดานุพงศ์ ในชุด 
The Player งาน abstract ของคุณสุดาพร เตจา 
และงานผ้า ของคุณมุก เพลินจันทร์ วิญญรัตน์
เป็นต้น

เมื่อมองในแง่ของการด�าเนินธุรกิจหอศิลป์ใน
ประเทศไทย แม้ใครจะบอกว่าคนไทยไม่ค่อยสนใจ
ศิลปะ แต่ส�าหรับตัวคุณเชนเองกลับมองว่าการ
บอกว่าคนไม่สนใจศิลปะนั้น ‘ไม่จริง’ ข้อส�าคัญคือ 

ผู้น�าเสนอต้องท�าให้คนสามารถ
เข้าถึง รู้สึกเป็นธรรมชาติ และ
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�าวัน
ที่ผู้คนได้สัมผัสให้ได้ แล้วฐาน 
ผู้สนใจในศิลปะก็จะกว้างขึ้นเอง  
สอดคล้องกับจุดมุ ่งหมายของ 
เซรินเดีย แกลเลอรี ที่ค่อนข้าง
เปิดกว้าง หมายจะท�าหน้าที่เป็น 
สถานที่ให้ประสบการณ์ และ
ความรู้ด้านวัฒนธรรมแก่ทุกคน 
จงึไม่มกีารก�าหนดกลุม่เป้าหมาย 
หรือเก็บค ่าเข ้าชมเพื่อสงวน 
ไว้ส�าหรับคนกลุ ่มใดกลุ ่มหน่ึง 

Tour
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เรื่อง: จำรุวรรณ ชื่นชูศรี ภำพ: ธนพล แก้วแดง



ท�าให้ใครก็สามารถเข้าชมเพื่อเสพหรือเพื่อเลือกซื้อผลงาน
ได้ แล้วผลงานจะเป็นตัวเลือกลูกค้าเอง

ปัจจุบัน เซรินเดีย แกลเลอรี มีอายุเข้าสู่ปีที่ 9 แล้ว 
ซึ่งนับว่าเป็นก้าวส�าคัญ คุณเชนให้ค�าอธิบายไว้ว่า ส�าหรับ
การวัดผลความส�าเร็จของหอศิลป์จะเริ่มนับกันจริงๆ  
หลงัจากปีที ่10 เป็นต้นไป ว่ามวีสิยัทศัน์ทีจ่ะด�าเนนิการต่อไป 
ในทิศทางไหนอย่างไร เพราะหัวใจส�าคัญของแกลเลอรี 
นอกจากคุณภาพของงานท่ีแสดงแล้ว ความต่อเนื่อง  
(Consistency) ของธุรกิจ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส�าคัญ 
เช่นกัน อย่างแกลเลอรีที่จะเข้าร่วมงาน Art Fair ที ่
ต่างประเทศได้ ก็ต้องเปิดมาอย่างน้อยสิบปีเป็นขั้นต�่า ซึ่ง
เซรินเดีย แกลเลอรีเองก็ยังมุ่งมั่นที่จะรักษาทั้งคุณภาพ
และความคงเส้นคงวาเช่นนี้ ต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน

ส�าหรบัใครทีอ่ยากรูจ้กัหอศลิป์แห่งนีใ้ห้ดยีิง่ขึน้ นอกจาก
สาขา โอพี การ์เดน ท่ีเน้นความจริงจังด้านการน�าเสนอ 
และผลงานวชิาการ มากกว่าแล้ว เซรนิเดยี แกลเลอร ียงัเปิด
พืน้ทีอี่กหนึง่สาขา ทีค่่อนข้างสะดวกในการเดินทางมากกว่า 
ณ ร้านหนังสือ Hardcover ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล  
เอ็มบาสซี ซ่ึงสามารถท้ังชมและซื้อหาผลงานศิลปะ 
กลับบ้านได้เช่นเดียวกัน 

 

Serindia Gallery OP Garden
เปิดท�าการ: วันอังคาร - วันอาทิตย์
เวลา: 11:00 - 19:00 น.
การเดินทาง: สถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน
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2 4  D E C E M B E R   2 0 1 7

แน่นอนว่าคงเริ่มจากคุณภาพของสิ่งของ
ต่างๆ ต่อมากค็งเป็นดไีซน์ ไปจนถงึโทนส ีทีค่น
ไม่น้อยก็เลือกกันง่ายๆ ว่า ถ้าเด็กผู้ชายก็ต้อง
โทนสีฟ้า ส่วนเด็กผู้หญิงก็ต้องชมพู

ว่าแต่…เด็กชายต้องฟ้า เดก็หญงิต้องชมพู 
แล้วท�าไมถึงต้องเป็นสองสีนี้ล่ะ?

เรื่องนี้มีหลายทฤษฎี
หนึ่งในทฤษฎีที่โด่งดัง มาจากการทดลอง

ในปี 2007 ของ Yazhu Ling และ Anya  
Hurlbert นักวิจัยจาก Newcastle University 
ซึ่งมีความเชื่อว่าความชอบในสีฟ้าและสีชมพู
ของทั้งสองเพศ เป็นผลมาจากยีนท่ีถูกส่งต่อ
กันมาจากบรรพบุรุษยุคดึกด�าบรรพ์นู่น

เขาเริม่ท�าการทดลองโดยส�ารวจการตอบ
สนองต่อโทนสีต่างๆ จากอาสาสมัครกว่าสอง
ร้อยคน ผลการทดลองออกมาว่า สีฟ้าคือสีที่
ทัง้สองเพศชอบเป็นพืน้ฐานอยูแ่ล้ว แต่ส�าหรับ
ผู้หญงินัน้จะมกีารตอบสนองกบั ‘สฟ้ีาทีอ่อกไป
ทางโทนแดง’ ส่วนผูช้ายจะตอบสนองกบั ‘สฟ้ีา
ที่ออกไปทางโทนเขียว’

เขายงัสนันษิฐานต่ออกีว่า สาเหตทุีผู่ช้าย
ชอบสีฟ้าก็เพราะเป็นสีของท้องฟ้าและผืนน�้า 
ซึ่งส่งผลต่อการดูสภาพอากาศที่เป็นทักษะอัน
จ�าเป็นส�าหรบัการล่าสตัว์เพือ่ใช้ชวิีตในสมัยก่อน 
ส่วนผูห้ญงิมสีมัผสัทีไ่วต่อสีโทนแดงเป็นเพราะ
ต้องใช้ทักษะในการออกไปตามหาอาหารและ
ผลไม้ในป่าซึ่งมักจะมีสีแดง

มีเหตุผล แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะเห็นด้วย 

ทีมที่ไม่เช่ือในผลการทดลองก็คือทีมจาก 
University of Virginia เพราะคิดว่ากลุ่ม
ทดลองนั้นเป็นกลุ่มคนที่เติบโตเป็นวัยรุ่นหรือ 
ผูใ้หญ่ซึง่ถูกหล่อหลอมทางสงัคมและวฒันธรรม 
มาแล้ว ผลทีไ่ด้จงึไม่น่าจะถกูต้องนกั ท้ังสองคน 
จึงเริ่มการทดลองครั้งใหม่ในปี 2011 โดยเป็น 
การทดลองที่น่าจะได้ค�าตอบที่แม่นย�ากว่า 
เพราะว่าครั้งนี้เป็นการทดลองใน ‘เด็ก’ ที่เป็น
ผ้าขาวยังไม่ได้มีการหล่อหลอมอะไรนัก

ขัน้ตอนคอื ทัง้สองคนจะให้เดก็เลอืกหยบิ
สิง่ของหนึง่จากสองชิน้ทีเ่ป็นชนดิเดยีวกนั หนึง่
ชิ้นในนั้นเป็นสีชมพู ส่วนอีกชิ้นจะเป็นสีอื่นที่
ต่างกันไป ซึ่งผลการทดลองปรากฏว่าเด็กใน 
ขวบปีแรก การเลอืกของเดก็ทัง้ผูห้ญงิและผูช้าย 
แทบไม่มีความต่างกันเลย

พิสูจน์ให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ของสีและ
เพศเกิดข้ึนจากการหล่อหลอมของครอบครัว 
และสังคมรอบข้างมากกว่าอย่างอื่น

เมื่อไม่ได้สืบทอดกันมาอย่างที่คาด แล้ว
ทีม่าของสฟ้ีาและสชีมพน้ัูนมาจากไหนกันแน่?

มีบางสันนิษฐานกล่าวว่า การใส่เสื้อผ้า
แบบก�าหนดสเีพิง่จะมามเีมือ่ต้นศตวรรษที ่19 
นี่เอง โดยทีแรกก็ไม่ได้มีการแบ่งสีตามแบบที ่
เราคุน้เคยในปัจจบุนัด้วยซ�า้ เดก็ผูช้ายต่างหาก
ท่ีเป็นฝ่ายท่ีใส่สีชมพูหรือสีแดง เพราะคนใน 
ยุคนั้นเชื่อว่าสีแดงแสดงถึงความกล้าหาญ 
ส่วนเด็กผู ้หญิงจะใส่สีฟ้าเพราะเป็นสีท่ีให้ 
ความรู้สึกอ่อนโยน

จนช่วงปี 1940 แนวคิดที่ว่าก็ถูกล้มเลิก
ไปด้วยค่านยิมเร่ืองเพศสมัยใหม่ การเรยีกร้อง
ความเท่าเทียมของหญิงและชายท�าให้เสื้อผ้า
เดก็ถกูออกแบบมาให้เป็นแบบยนูเิซก็ซ์มากขึน้ 

เดก็ผู้หญงิกเ็ริม่ใส่สชีมพมูากขึน้ เช่นเดยีว
กบัทีเ่ดก็ผูช้ายกเ็ริม่ถกูจบัใส่ชดุสฟ้ีา กระทัง่ยุค
เบบี้บูม ที่เป็นยุคแห่งการพัฒนาประเทศ ด้วย
ภาระงานท�าให้เหล่าผูป้กครองต้องส่งลกูหลาน
แรกเกิดไปฝากเลี้ยงกันตามเนิร์สเซอรี่ การใส่
ชุดแบบแบ่งสีก็เร่ิมขึ้นอีกครั้งเพื่อช่วยในเรื่อง
ความสะดวกของครูและผู้ปกครอง ครั้งน้ีสีที ่
ถกูน�ามาใช้กลายเป็นสฟ้ีาส�าหรบัเดก็ผูช้าย และ 
สีชมพูส�าหรับเด็กผู้หญิงอย่างที่เราคุ้นเคยกัน
ในปัจจุบันนั่นแหละ

ทฤษฎีสีชมพูและสีฟ้า จนปัจจุบันก็ยังมี 
การตัง้ข้อสนันษิฐานใหม่ๆ เป็นระยะ แต่ส�าหรบั 
เรา ในโลกของความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
สีไหนก็คงไม่สามารถบอกว่าใครควรจะชอบ
หรือไม่ชอบอะไร 

เธอไม่จ�าเป็นต้องสีนั้น ฉันเองก็ไม่จ�าเป็น
ต้องสีนี ้และเรากไ็ม่สามารถบอกแทนทกุคนได้
ว่าสีนั้นสวยหรือสีนั้นไม่สวยส�าหรับเขา 

และอันที่จริง สีสันที่แตกต่างหลากหลาย
นั่นแหละที่จะสวยที่สุด และมาอยู่รวมกัน 

Nature No.1 

คุณมีเกณฑ์ในการเลือกของใช้ให้ลูกหรือเด็กแรกเกิดของเหล่ามิตรสหายยังไงบ้าง?

ชำยฟ้ำ-หญิงชมพู สีสันทำงเพศที่ใครก็ไม่รู ้ก�ำหนดไว้
The History of Pink & Blue

เรื่อง : พีรพิชญ์ ฉั่วสมบูรณ์  

อ้ำงอิง: www.bbc.com

www.theguardian.com
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ศิลปะไม่ใช่แค่เรื่องของศิลปิน แต่กับพวกเขำก็เช่นกัน
Art in Ordinary Us Art and Us

ใครว่าศิลปะเป็นแค่เรื่องของศิลปิน เราทุกคนต่างหากที่เกี่ยวข้องกับศิลปะไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง ความสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้ทุกขณะในช่วง
ชีวิต ซึ่งก็ไม่ใช่แค่การเสพ หรือสร้างชิ้นงานท่ีดูเป็นศิลปะสมัครเล่นอย่างวาดรูป เล่นดนตรี แต่หลาย ‘อาชีพ’ ก็มีชิ้นส่วนของความเป็น 
‘ศิลป์’ ประกอบอยู่ด้วยไม่มากก็น้อย ดังเช่นผู้คนเหล่านี้

ณัฐกมล แสงทองยิ่งดี (25)
วิศวกร

“รปูทรงของอุปกรณ์ต่างๆ ไง เขาไม่ได้ออกแบบมาแค่ให้ใช้งานได้เฉยๆ นะ  
แต่เขาคดิมาหมดแล้วเราว่าศลิปะมนัไม่ใช่แค่ความสวยงาม แต่มนัต้อง
ผ่านกระบวนการคิดด้วย อย่างเคยสังเกตเห็นถังแก๊สในโรงงานไหม 
ท�าไมต้องท�าเป็นทรงกระบอก เพราะว่าแก๊สมันมีความดัน ถ้าถังเป็น 
รูปเหลี่ยมตรงมุมเหลี่ยมมันจะมีความดันตรงจุดนั้นสูง แต่ทรงกระบอก
จะช่วยกระจายความดันให้พอๆ กันทั้งถัง”

ลัทธพล อมำตยกุล (34)
ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทขายรถ

“มองเผนิๆ อาชพีขายรถมนัใช้แค่การซือ้และขาย แต่ทีจ่รงิมนักม็เีรือ่งศิลปะ
อยูม่าก ไม่ว่าจะเป็นการท�าสือ่การขายทีต้่องกระจายไปหลากหลายแห่ง ตัง้แต่ 
โบรชัวร์ ป้ายติดข้างรถกระบะประกาศในชุมชนไปจนเฟซบุ๊ก ล้วนต้องการ
ความสวยงามน่าดึงดูด มีข้อมูลเข้าใจง่ายและวาทศิลป์ก็ส�าคัญมาก ลูกค้า 
แต่ละคนไม่เหมอืนกนั บางคนชอบให้อวย บางคนขอข้อมลูเรว็ๆ แต่โดยรวม
เราก็ต้องท�าให้เขาได้ของที่ดีที่สุดไป”

วุฒิศักด์ิ แก้วสว่ำง (34)
โค้ชหมากรุกไทย

“ศิลปะในกีฬาหมากรุกคือการเข้าท�าคู่ต่อสู้ในรูปหมากที่สวยงามมัน
ไม่ใช่แค่เดนิให้ชนะ อาศยัจงัหวะคูต่่อสูเ้ผลอ หรอืคูต่่อสูย้อมแพ้ไปเอง  
กนิฟรบ้ีางอะไรบ้างมันชนะก็จริงแต่ก็ไม่ใช่กระดานที่น่าจดจ�า เหมือน
วาดรปูบ้าน แล้ววาดสีเ่หลีย่มมหีลงัคานัน่แหละ ได้บ้านกจ็รงิแต่ถามว่า 
เป็นบ้านที่น่าจดจ�าไหม แต่ถ้าเราคิดวางแผนรูปเกมที่สร้างสรรค ์
แล้วเอาชนะได้ อันนี้ถึงเรียกว่ามีเสน่ห์”

ประยุทธ ฤทัยรุ้ง (26)
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

“เวลาเคร่ืองลงถ้ามองออกไปนอกหน้าต่างเราจะเห็นวิวของพอร์ต
แตกต่างกันไป ที่เดียวกันแต่ต่างช่วงเวลา ต่างฤดู ภาพก็ต่างกันแล้ว  
เหมอืนดภูาพจากกรอบรปูเดมิแต่ภาพไม่เคยเหมอืนกันสกัครัง้ ซึง่บางที
ถ้าบนิผ่านแลนด์มาร์กส�าคัญกปัตนัก็อาจประกาศให้ทุกคนหนัไปด ูเราว่า 
มันเป็นความประทับใจเล็กๆ น้อยๆ ที่ช่วยส่งท้ายการเดินทางที่ดี”

สกุลชัย เก่งอนันตำนนท์ (26)
โบรกเกอร์

“ศลิปะในงานด้านตลาดทนุ น่าจะอยูใ่นมุมของการใช้ศลิป์เพือ่มองแนว
โน้มของธุรกิจ โดยเฉพาะในเชิงของการแปลงตัวเลขต่างๆ ให้มาอยู ่
ในรูปแบบของ ‘กราฟ’ ซึ่งต้องอาศัยการตีความผ่านมุมมองและ
ประสบการณ์ส่วนตัว มันเหมือนกับศิลปะตรงที่เราต้องใช้การแปล
ความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต มาผสมเข้ากับการมองแนวโน้มใน
ปัจจุบัน”

ทรงพล โจวเจริญ (26)
เชฟ

“ศิลปะ มันคือส่ิงที่เกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ที่มนุษย์อยากท�าให้ 
เกดิความแตกต่างหรอืแปลกใหม่ อาหารกเ็หมอืนกนั เป็นการสร้างรสชาติ
ใหม่ขึน้มา การท�าอาหารคนทัว่ไปอาจจะคดิว่าแค่ดยูทูบูแล้วท�าตามเอา
ก็ได้ แต่ศิลปะการท�าอาหารแท้จริงคือการคิดว่าจะเลือกใช้วีธีไหน  
จะเลือกวัตถุดิบอะไรมาผสมกันแล้วเกิดเป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยมีมา”

วีรศักด์ิ เจริญศิริ (30)
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

“ป้ายข้างทางก็เป็นศิลปะนะ อยู่ที่ว่าคนชอบแบบไหน ผมชอบป้าย
โฆษณามอเตอร์ไซค์ เวลาขับๆ มองเพลินเลย แต่ศิลปะของคนขับ
มอเตอร์ไซค์วินต้องเป็นสาวๆ คนซ้อนแต่งตัวสวยๆ ไม่ใช่ว่าชอบคนใส่
กระโปรงสั้นนะ มันต้องแล้วแต่หน้าตาคนใส่ด้วย (หัวเราะ) คนสวยใส่
อะไรมันก็สวย ของสวยๆ งามๆ ผมถือเป็นศิลปะหมด” 

กังวำน กันทรวิชยำกุล (28)
การตลาดแวดวงอสังหาริมทรัพย์

“อาชีพของเราพูดง่ายๆ ก็คือการขายบ้าน แต่การขายบ้านแต่ละครั้ง
มันไม่ได้ขายแค่ตัวบ้าน โครงสร้างของบ้าน ท�าเล ความคุ้มค่าเป็นส่วน
ส�าคัญกจ็รงิ แต่สิง่ทีส่�าคญัไม่แพ้กนักค็อืบรรยากาศของบ้าน บ้านทีน่่าอยู่ 
มีสภาพแวดล้อมที่ดีสามารถจูงใจคนซื้อได้มากกว่า นั่นแหละคือศิลปะ 
มันจะมีแต่ฟังก์ชั่นไม่ได้ มันต้องมีอีโมชั่นด้วย”

เรื่อง : จำรุวรรณ ชื่นชูศรี
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งานแสดงล่าสดุของ ชยั ศริิ 
รวบรวมงานในรอบ 5 ปี กลัน่จาก
ประสบการณ์และภาพจ�าในวยัเดก็ 
ร่วมกับประเด็นประวัติศาสตร์ใน
รอยต่อชายแดนไทยพม่า เป็นชุด
งานทีผ่สมผสานระหว่างเรือ่งแต่ง
และเร่ืองจริง จัดแสดงด้วยวิธกีาร 
หลากหลาย วิดีทัศน์ ภาพถ่าย 
ไดอะล็อกที่ดูไม่เก่ียวโยงกัน แต่
น�ามาถ่ายทอดและกลายเป็นงาน
ศลิปะทีน่่าดูอย่างย่ิง

ศิลปินสาวไทยที่เติบโตใน 
กรุงลอนดอนตั้งใจส่ือสารเรื่อง 
สตรีนิยมในกรุงเทพฯ สะท้อน 
ค่านิยมในการมองผู้หญิงท่ีฝังลึก 
จนน่าสงสัย เป็นงานศลิป์ชวนผูค้น 
ให้เข้ามาเข้าใจค�าว่า ‘ผู้หญิง’ เสีย 
ใหม่ที่ไม่ใช่นยิามเดมิๆ อย่างทีเ่รา
เคยเข้าใจและควรจะแก้ไขหรอืลบ
ความหมายเก่าๆ ออกไปเสียที

นทิรรศการจ�าลองความทรงจ�า 
ถงึหม่อมราชวงศ์กรีติจาก ‘ข้างหลงั 
ภาพ’ งานประพันธ์ชิ้นส�าคัญของ 
‘ศรีบูรพา’ จุฬญาณนนท์เปลี่ยน 
พืน้ท่ีแกลเลอรใีห้เป็นอนสุรณ์สถาน 
แห่งความทรงจ�า ถ่ายทอดเรือ่งราว 
ท่ี มีต ่อหม ่อมราชวงศ ์กี ร ติ ใน 
วัยเยาว์ ชวนให้ผู ้ชมหวนร�าลึก
ถึงสตรีผู้เป็นแบบอย่าง ที่มีความ
สามารถและงดงามเหนอืกาลเวลา

นิทรรศการรวบรวมผลงาน
จติรกรรมนามธรรมชดุใหม่ทัง้หมด 
ท่ีสมยศสร้างสรรค์ข้ึนระหว่างกลบั
มาพ�านักในประเทศไทยภายใน
ช่วงปีท่ีผ่านมา ระหว่างการเดนิทาง 
ประสบการณ์และความทรงจ�า
หลอมรวมกนัให้เหลอืเพยีงรูปทรง 
นามธรรมและสีสันที่ชักจูงให ้ 
ผูช้มงานกลบัมาด ู สิง่ท่ีอยูต่รงหน้า  
อย่างตรงไปตรงมา

เทศกาลดนตรีที่มีสไตล์ไม่
เหมือนเทศกาลไหน ชวนหลบ
เมืองไปหย่อนใจกับเสียงเพลง
ท่ามกลางบรรยากาศคาลนิวัล 
ซึ่งยังคงคอนเซปต์ของความเป็น
ศิลปะ ผจญภัย เหมาะส�าหรับ
คอดนตรีไม่ว่าจะไปเด่ียว ไปหมู่ 
หรือไปกางเต็นท์เป็นครอบครัวก็
ยังไหว แค่ไปดูสิ่งปลูกสร้างหรือ
ดิสเพลย์ภายในงานก็คุ้มแล้ว

งานนทิรรศการทีเ่ป็นการกลบั
ไปหาความทรงจ�าทีจ่รสัพรเกอืบจะ
ลมืไป มคีวามหมายเป็น ‘ส่วนตวั’ 
มากกว่าสะท้อนถึงเร่ืองราวของ 
ผูอ้ืน่ แต่นีเ่ป็นผลงานจติรกรรมที่
เธอสั่งสมมาตลอดหนึ่งปีหลังจาก
วนัที ่ 13 ตลุาคม สะท้อนภาพทกุ
อย่างในชีวิตของจิตรกรหญิงคนน้ี
กับบุคคลที่เธอเรียกอย่างสนิทใจ
ว่า ‘พ่อ’

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดลุยเดชฯ แบ่งน�าเสนอเป็น 3 ช่วง 
รชักาล ได้แก่ ‘ช่วงต้นรชักาล’ จดั
แสดงภาพถ่ายพระบรมวงศานวุงศ์ 
‘ช่วงกลางรัชกาล’ จัดแสดงภาพ
ทรงงาน และ ‘ช่วงปลายรัชกาล’ 
จัดแสดงภาพคราวเสด็จฯ แปร
พระราชฐานไปประทับแรม ณ 
พระราชวังไกลกังวล

คณุค่างานสถาปัตยกรรมไทย 
กระบวนการออกแบบพระเมรมุาศ 
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชฯ น�า
เสนอศาสตร์อันเป็นพืน้ฐานในการ
ออกแบบ ประเพณี คติความเชื่อ 
หลักคิดเกี่ยวกับสถานะและความ
เหมาะสม รวมถงึการสบืต่อรุน่ต่อรุน่ 

Landscape and a Man 
Who Eats the Sun

I Am a Feminine 
Protagonist

Museum of Kirati

Nowadays

Wonderfruit Festival

Emotion As Reason

ชัย ศิริ
VER Gallery
Until 2 Dec 2017

กมลรส วงศ์อุทุม
VER Gallery 
Until 2 Dec 2017

facebook.com/galleryver

facebook.com/galleryver facebook.com/
artistrungallery2016

bu.ac.th tcdc.or.th

Bangkokcitycity.com wonderfruitfestival.com bacc.or.th

จุฬญำนนท์ ศิริผล
Bangkok CityCity Gallery
19 Nov-21 Jan 2018

สมยศ หำญอนันทสุข
ARTIST+RUN
11 Nov – 20 Dec 2017

สมบูรณ์ หอมเทียนทอง
Wonderfruit Festival.
14-17 Dec 2017

จรัสพร ชุมศรี
หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุง เทพ 
วิทยาเขตกล้วยน�้าไท
Until 16 Dec 2017

สมำคมถ่ำยภำพแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
BACC
Until 7 Jan 2017

กรมศิลปำกร ร่วมมือกับองค์กร
หลำกหลำยสถำบัน
TCDC 
11 Oct 2017 - 7 Jan 2018
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Insight . Thai . 
Architecture

Through the Lens of Majesty 
King Bhumibol Adulyadej 
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หนึ่งชีวิต
โดย สุกิจ ชูศรี
รางวัลชนะเลิศ
UOB Southeast Asian 
Painting of the Year
ประจ�าปี 2560 


